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คํานํา 
  
 เครือขายองคกรผูบริโภคภาคใต ประกอบดวยเครือขายแกนผูประสานงาน 4 จังหวัดไดแก 
สงขลา สุราษฎรธานี สตูล ตรัง  ไดดําเนินกิจกรรมประเด็นผูบริโภคมาอยางตอเน่ืองจากการประสาน
งานโดยองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ คือโครงการบริโภคเพื่อชีวิต  การทํางานรวมกับภาคีสวนกลางคือ
มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก  และการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่มีบท
บาทชัดเจนไดแก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแผนงาน พัฒนาศักยภาพองคกรผู
บริโภค 
 การเคลื่อนประเด็นจากการทําความเขาใจกับสังคมทั่วไปภายใตแนวคิด บริโภคเพื่อชีวิต ผลิต
เพื่อธรรมชาติ การขยับกิจกรรมจากการอบรมความรู สูกระบวนการพิทักษสิทธิผูบริโภค โดยมีการ
สรางเครื่องมือ กลไกเบื้องตน คือ ศูนยรับเรื่องรองทุกข (รองเรียน) ภายใตแนวคิด รองทุกขหนึ่งครั้งดี
กวาบนพันคร้ัง 
  

เครือขายผูบริโภค...เมื่อตองเคลื่อนไหวบนความคาดหวังเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
สารพัดเรื่องของผูบริโภค แตเครื่องมือที่มีเปนเพียงกลไกเล็กๆที่ขาดอํานาจตอรอง จากการถอด
บทเรียนเปนระยะ พบวาการเคลื่อนไหวที่ขาดกลไกรองรับที่มีประสิทธิภาพ ประสานหนวยงานที่มี
อํานาจจัดการ การสงตอปญหาสูกระบวนการแกไขอยางทันทวงที และตรงจุด คือคอขวดที่ทําใหเกิดการ
สะสม ปญหารวมตัวเปนแรงยอนกลับกดดันกระบวนการผูบริโภคใหออนแอลง  อีกทั้งกลไกปกติของ
ภาครัฐก็มีบริบทขอบเขตการทํางานบนประเด็นเฉพาะของหนวยงานความรับผิดชอบเฉพาะเรื่อง 
 เม่ือผูบริโภคทําตัวเปนผูตรวจจับ ควบคุมมาตรฐานเอง คลี่คลายปญหารอยแปดจึงเปนภาระ
หนัก สิ่งที่ปรากฏนอกจากจะไมสามารถสะทอนใหกลไกภาครัฐทํางานเชื่อมโยงใหบูรณาการปญหาผู
บริโภคอันหลากหลายไดแลว  ผูบริโภคปจเจกทั่วไปก็ไมสามารถเชื่อมโยงปญหาความเดือดรอนเฉพาะ
ตัวสูการนําเสนอนโยบายหรือแกไขปญหาเชิงระบบได เน่ืองจากพอใจเพียงการแกปญหาของตนเองเทา
น้ัน  

สิ่งที่คาดหวังและควรคํานึงถึงเพ่ือการพัฒนากระบวนการพิทักษสิทธิผูบริโภค หรือ จะใชกรอบ
คิดการคุมครองผูบริโภค นาจะเปนการผลักดันใหกลไกที่มีอยูไดทํางานใหเกิดผลจริง และการผลักดันให
เกิดกลไกที่รองรับปญหาผูบริโภคที่สามารถสรางกระบวนการเรียนรูใหทุกภาคี ติดตามสถานการณผู
บริโภคที่ขยับแปรรูปปญหาที่ซับซอน มีความชัดเจนตอการนําเสนอปญหา และขอเสนอแนะ 

การสัมมนาครั้งน้ีจึงเปนการรวบรวมวิเคราะหสถานการณ ทบทวนสิ่งที่ไดเคลื่อนไหวผลักดัน
เชิงนโยบายตอการผลักดันองคการอิสระผูบริโภค ซึ่งนาจะเปนจังหวะที่ดีในการเคลื่อนไปพรอม
กับขบวนการปฏิรูปการเมือง  และการตอกย้ําทิศทางภารกิจรวมของเครือขายองคกรผูบริโภค
ภาคใต… 
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โครงการเวทีสัมมนาเครือขายองคกรผูบริโภค  ภาคใต 
 
หลักการและเหตุผล 
 สถานการณปญหาของผูบริโภคมีมาชานานตราบเทาที่มีมนุษยเกิดมาบนโลกนี้   เพราะมนุษย
เราตองกินตองใชอยูตลอดเวลา   จากปญหาเล็กๆนอยๆ คอยๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตาม
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น  การคุมครองผูบริโภคในเมืองไทยเริ่มจะมีการดําเนิน
การอยางจริงจังประมาณปพ.ศ.2514 และดวยความพยายามของหลายสวนจนสามารถบัญญัติกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ได    
 ปจจุบันนี้ปญหาของผูบริโภคก็ยังคงอยูและรุนแรงทวีคูณมากขึ้นดวยการใชระบบเศรษฐกิจแบบ
การคาเสรี  ทําใหเกิดกระแสลัทธิบริโภคนิยมสรางผลกระทบตอสุขภาวะของผูบริโภคอยางรุนแรงใน
ทุกๆดานไมเฉพาะแคเรื่องสุขภาพแตยังรวมถึงสังคม  สิ่งแวดลอม  อีกดวย   สถานการณดังกลาวเกิด
จาการที่ผูบริโภคไมสามารถเทาทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป   การคุมครองผูบริโภคจึงจําเปน
ตองใชยุทธวิธีและกระบวนการในการคุมครองผูบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหเทาทันสถานการณ 
ปญหาตางๆ 
 จึงเปนที่ยอมรับกันวาการคุมครองผูบริโภคมิใชเปนแคเพียงบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ    
เทานั้น    หากแตตองใหผูบริโภคเขามามีสวนรวมในการคุมครองตนเองดวย   โดยการสนับสนุนดาน
ตางๆเชนสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของผูบริโภค  การสรางชองทางการรองเรียนที่สามารถเขาถึงได
งาย  การเพิ่มชองทางในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูบริโภค  การสรางเวทีหรือสภาเพื่อใหผู
บริโภคไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือคิดหาทางออกในการคุมครองผูบริโภครวมกัน  การมีองคการอิสระ
ในการคุมครองผูบริโภค  เปนตน 
 การขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคของภาคประชาชนในภาคใตไดเริ่มมีการดําเนินประมาณป 
2539 โดยการขยายงานของมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และองคกรภาคประชาชนในพื้นที่   และไดเร่ิมมีการ
รวมตัวกันเปนเครือขายองคกรผูบริโภคภาคใตประมาณป พ.ศ.2545   อันเนื่องมาจากทํากิจกรรมรวม
กันโดยการสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ใหการสนับสนุนใน
การดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ   ตั้งแตป พ.ศ.2543 – 2546   ซ่ึงสามารถทําให
องคกรผูบริโภคตางๆเห็นความสําคัญของการรวมตัวเปนเครือขายเพื่อสรางพลังในการขับเคลื่อนงานคุม
ครองผูบริโภครวมกัน   
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 ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ไมไดใหการสนับสนุนงบประมาณอยางใน
ชวงที่ผานมาจึงทําใหองคกรผูบริโภคตางๆ  หันไปทํากิจกรรมดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับผูบริโภค   แตไม
สามารถทํากิจกรรมในการคุมครองผูบริโภคไดตรงๆ  เน่ืองจากไมมีแหลงงบประมาณใหการสนับสนุนใน
การดําเนินการ  จึงทําให ตั้งแตป พ.ศ.2546 จบปจจุบันเครือขายองคกรผูบริโภคในภาคใตไมสามารถ
ขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคไดอยางเต็มที่แมวาสถานการณปญหาผูบริโภคจะรุนแรงมากขึ้นเพียงใด
ก็ตาม 
 เปนเวลากวาสามปที่ไมมีการสัมมนารวมกันของเครือขายองคกรผูบริโภคในภาคใต   จึงเปน
เวลาที่เหมาะสมที่จะจัดใหมีการสัมมนาเครือขายองคกรผูบริโภคในภาคใต  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู   
วิเคราะหสถานการณปญหารวมกันและรวมกันกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคใน
ภาคใตจากสภาวการณที่เปนอยู 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุมเครือขายองคกรผูบริโภค  ภาคใต  
 และผูที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือใหเกิดการวิเคราะหสถานการณปญหาผูบริโภครวมกันในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 
3. เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 

 
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
องคกรรวมจัดการสัมมนา เครือขายองคกรผูบริโภคจังหวัดสงขลา 
    โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา  
    กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
กลุมเปาหมาย 
องคกรผูบริโภคจังหวัดสงขลา   10 คน 
องคกรผูบริโภคจังหวัดสรุาษฏรธานี 2 คน  
องคกรผูบริโภคจังหวัดตรัง  2  คน 
องคกรผูบริโภคจังหวัดสตูล  2  คน 
องคกรผูบริโภคจังหวัดยะลา  2   คน 
องคกรผูบริโภคจังหวัดพัทลุง  2  คน 
 
 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน  : วันที่ 19 พฤศจิกายน  2549 
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กําหนดการ 
09.00 น.- 09.30 น. เรื่อง นโยบายคุมครองผูบริโภคของรัฐ 
   โดย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
09.30 น.- 10.30 น. สถานการณคุมครองผูบริโภคในระดับประเทศขององคกรภาคีในสวนกลาง 
   โดย  ดร.วิทยา กุลสมบูรณ และ คุณสาลี อองสมหวัง 
10.30 น.- 12.00 น. บทบาทและสถานการณการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในระดับพ้ืนที่ 
12.00 น.- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.- 13.45 น. สถานการณ ม.57  โดย  ... 

คุณสายรุง  ทองปลอน สหพันธองคกรผูบริโภค 
   คุณสาลี  อองสมหวัง มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 
   ดร.วิทยา กุลสมบูรณ ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
13.45 น.- 15.00 น. เรื่อง  ทิศทางและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
15.00 น.- 16.30 น. สรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
ผลที่คิดวาจะไดรับ 

1. มีการสัมมนารวมกันของเครือขายองคกรผูบริโภคในภาคใต 
2. เครือขายองคกรผูบริโภคไดแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณปญหาผูบริโภคในพื้นที่และใน

ภาพรวมระดับประเทศ 
3. ไดทิศทางและยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคภาคใตรวมกัน 
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บทสรุปขอเสนอ 
 

ประเด็นการทํางานขับเคลื่อนกลไกการคุมครองผูบริโภค  เปนเรื่องหน่ึงของสังคมบริโภคที่หา
เจาภาพขับเคลื่อนที่ตอเน่ืองไดยาก เน่ืองจากรูปแบบอันหลากหลายและความซับซอนของปญหาที่มีทั้ง
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและผลประโยชนของผูมีอํานาจทั้งอํานาจอันถูกตองทางกฎหมายที่
ขาดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง และอํานาจการละเมิดสิทธิผูบริโภคอัน
เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 

 
ดังน้ันการสรางกลไกอันเปนนวัตกรรมการลดแรงปะทะอันเกิดจากกรณีพิพาทใดๆ ที่ทําให

ผูบริโภค ผูประกอบการ การใชสื่อสารมวลชนใหเกิดประสิทธิผลในการสรางกระแสสังคม  ก็ไมควรทําให
ประเด็นสําคัญคือการคุมครองผูบริโภคถูกลดคุณคาลง เพียงเพราะการสนับสนุนหรือที่มาของงบ
ประมาณการดําเนินงานไมครอบคลุมมิติผูบริโภคทุกดาน  หรือหากตองการหลีกเลี่ยงประเด็นรอนโดย
ใชประเด็นเย็นในการเคลื่อนก็ควรเปนเพียงกลยุทธชวงแรกเทานั้น 

 
เม่ือตองมีการจัดเวทีสาธารณะผูบริโภคตามประเด็นความสนใจ หรือกระแสขณะนั้น จึง

เปนโจทยของผูบริโภควาใครคือเจาภาพงานนี้ โจทยตอไปคือจะเปนเวทีเพ่ือรับฟงการบน หรือมี
กระบวนการรองรับ สงตอสูกลไกที่เปนหนวยงานจัดการปญหาอยางไรที่เปนรูปธรรม 

 
การจัดกลไกศูนยประสานงานผูบริโภค ที่ตองมีการจัดการระบบขอมูล ใหสามารถ

วิเคราะหสถานการณความชัดเจนของปญหาบนพ้ืนฐานของความถูกตอง และการตั้งสมมติฐานที่ครอบ
คลุมรอบดานมิติวัฒนธรรมการบริโภคทั้งดานเทคนิค ดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตองมีการจัดการ
ความรูดวยคณะบุคคล นักวิชาการที่เขาใจองครวมหรือเขาใจดานภูมิศาสตรทางสังคมเปนอยางดี 

 
มิฉะนั้นจะเปนการย่ําอยูบนโจทยเดิม คือ มีกลไก มีคนทํางาน มีกิจกรรม มีระบบฐานขอ

มูล  แตขาดการขับเคลื่อนผลักดันการแกปญหาผูบริโภคที่แทจริง  
 
น่ันคือ ไมเห็นขอเสนอที่เปนนโยบายที่เปนรูปธรรม ไมรูที่มาของนโยบาย(ไมมีกระบวนการ

รองรับ เชน การจัดสภาผูบริโภคเชิงประเด็น)  
ไมมีความตอเน่ืองของขบวนผูบริโภค ไมมีความตอเน่ืองทางประเด็นที่ตองติดตาม (งานวิจัย

ประเด็นของผูบริโภคโดยกระบวนการวิชาการที่เปนกลาง นาเชื่อถือ สรางรูปธรรมตัวอยาง เชน 
การสนับสนุนตลาดทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการติดตามถอดสังเคราะหขอเสนอ
นโยบายในการสรางพื้นที่สีเขียวของระบบผลิตและกลไกการตลาดการบริโภค ) อันจะเปนการติด
อาวุธใหผูบริโภค ขยับจากการบนปญหาสูแนวทางการเสนอนโยบายที่มีฐานความรูความเขาใจตอภาพ
รวมของปญหามากกวาการเรียกรองหาผักปลอดสารพิษ  
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สิ่งหน่ึงที่ทําไดคือ  การใชสื่อสรางกระแสสังคมในมิติการทําการตลาดเพื่อสังคม ( Social  
marketing )  เครื่องมือที่นาสนใจอีกตัวตามกระแสคือการสรางมาตรฐานที่ รับผิดชอบตอสังคม               
( CSR cooperate social responsibility ) นัยยะนี้เพื่อใหเกิดกิจกรรมประสานภาคีกับผูผลิต หรือผู
ประกอบการ ในการสรางแนวคิดเชิงบวก อาจเปนการจัดเวทีสัมมนา หรือ การจัดทําโฟกัส กรุป 
เพ่ือสังเคราะหหาแนวทางการประสานงานภาคีระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่ หรือเชิงประเด็นเปนการนํารอง
กอน 

 
ทั้งน้ีบนความเปนเครือขายผูบริโภคภาคใต หรือกลุมผูบริโภคก็มีความเปนอิสระตอกันที่

จะเคลื่อนหรือมีความสนใจเฉพาะประเด็นของแตละกลุม เชน ประเด็นอาหารปลอดภัย ประเด็น
งานหลักประกันสุขภาพ ประเด็นสาธารณูปโภค คาน้ํา คาไฟ ประเด็นมือถือไมเปนธรรมทั้งคาโทร. คุณ
ภาพเครื่อง เครือขายสื่อสาร ประเด็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เอฟทีเอ  สะทอนใหเห็นการกระจัดกระจาย
ของการเคลื่อนที่ขาดพลัง 

 
โจทยใหญรวมกันคือ ทําอยางไรใหทุกเรื่องมีภารกิจผลักดันรวมกัน หรือกระทั่งการจัด

ลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาผูบริโภค เหลานี้...ยังไมนับรวมปญหาวาจะหาจัดตั้งหนวยงาน
ใดมารองรับหนาที่ปฏิบัติภารกิจดังกลาว 

 
อยางไรก็ตามจากวงสัมมนาพบวา ทุกกลุม องคกรที่เขารวมมีความพรอมและความเขาใจรวม

ระดับหน่ึง แตยังคงความเปนอิสระตอกันในการสรางขอตอใหเกิดความยืดหยุนไมแข็งตัวมากหรือเกิด
ขบวนการที่ไมคลองตัวเปนอุปสรรคในการปฏิสัมพันธสั่งงานกัน  เปนเพียงเพื่อนรวมทางในการขับ
เคลื่อนประเด็นเมื่อตองการพลัง เพียงแตตองมีกลไกการจัดการ สะสมองคความรู  แปรผลเปน
นโยบาย และรับเปนเจาภาพในการสรางเวทีสาธารณะรวมกัน 

 
เปาหมายคือทําใหเกิดกลไกที่ยั่งยืนเปนระบบนั้นตองใชการประสานภาคีหนวยงานรัฐที่

มีความพรอม และกระบวนการเตรียมความพรอมที่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
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สรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นของผูรวมประชุม 
 

 ประเด็นขอเสนอทิศทางการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 
 ขอเสนอเพื่อการเคลื่อนงานตอ 

 
ประเด็นขอเสนอทิศทางการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค 

- จัดประเด็นงานคุมครองผูบริโภคใหชัดเจนแลวจัดทัพในการเคลื่อนงานรวมกัน 
- อยาใหผูบริโภคฝากความหวังไวที่โครงสรางในการคุมครองแตตองสรางความเขมแข็งผูบริโภค

ควบคูกับกลไกโครงสราง สรางประเด็นรวมกัน  เชน ประเด็นนํ้าดื่ม  / ซิมเสื่อม  รวมกันสราง
กระแสอยางตอเน่ือง เชนรายเดือน 

- จัดเปนสภาผูบริโภคในระดับจังหวัด  มีวาระใหเจอกันเปนประจํา  เปดใหผูบริโภคไดระบาย
ปญหา  เปดสายโทรศัพทใหไดรองเรียน 

- คนหาอาสาสมัครในการรวมการแกไขปญหาผูบริโภคตามศักยภาพและความเปนจริง 
- การเคลื่อนเร่ืององคการอิสระผูบริโภค  จะเคลื่อนรวมกันอยางไร 
- การเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในพื้นที่จะเคลื่อนรวมกันอยางไร 
- การดําเนินงานในพื้นที่คอนขางมีความหลากหลาย  การดําเนินงานรวมกันจะทําใหเกิดการ

เรียนรู  และปรับทัศนคติ   
- เคลื่อนงานตามศักยภาพของพื้นที่ไมตองรอแหลงทุน 
- เสนอใหจัดเวทีคุยในลักษณะอยางนี้ใหตอเน่ืองอยางนอย ปละ 3-4 ครั้ง 
- ในอินโดฯมีลักษณะการรวมตัวกันฟอง   ซ่ึงอาจจะมีลักษณะคลายๆที่หลายคนเสนอ คือการเปด

เวทีสาธารณะเชิญผูที่ไดรับผลกระทบมารวมสรางใหเปนวาระของเมือง  
- การการสนับสนุนและยกระดับกิจกรรมในระดับพ้ืนที่  นําสูการจัดการความรูรวม 
- สิ่งที่องคกรผูบริโภคขาดในขณะนี้    

1.ขาดคนประสาน    2. ขาดการสนับสนุน 
- คคส.จะทําบทบาทในการหนุนเสริมองคกรผูบริโภคไดหรือไม? 
- ประเด็นปญหาการรองเรียนของผูบริโภคมีปญหาเรื่องอิทธิพลจากผูประกอบการ การจัดสภาผู

บริโภคตองคํานึงถึงเรื่องของอิทธิพลที่เกี่ยวของ 
- อยากเห็นความรวมมือระหวาง มพบ. กับเครือขายวิทยุชุมชน  ในการเผยแพรขอมูลเพ่ือการคุม

ครองผูบริโภครวมกันในระดับภาคและระดับประเทศ เพ่ือสรางกระแสและสรางการรวมพลังผู
บริโภค 

- มองหาองคกรที่ทํางานคุมครองผูบริโภคเปนหลัก  เพ่ือทําใหงายที่จะทําใหเกิดการรอยรัด
ทํางานรวมกันและสรางพลังในการพลักดันแกไขปญหาผูบริโภคจริงๆ 
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- การสรางสื่อบุคคลในการนําเสนอและเผยแพรความรู  เปนกลไกเล็กๆที่นาสนใจ  ซ่ึงจะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง 

- การที่องคการอิสระฯเขมแข็งผูบริโภคจะเขมแข็งหรือไม- เราเชื่อวาการที่องคการเขมแข็งจะทํา
ใหเกิดองคกรผูบริโภคมากขึ้นๆ  / เราคิดวาองคการอิสระเปนของผูบริโภคและตองมีบทบาทใน
การสรางความเขมแข็งของผูบริโภค 

- เราจะสรางจิตสํานึกผูบริโภคไดอยางไร 
- ตองสรางจิตสํานึก  ติดอาวุธความคิดใหกับเด็กและเยาวชน 
- เวทีวันน้ีเปนเวทจุีดประกาย  ตองขอบคุณคณะวิทยากร ที่รวมสรางความหวังในการขับเคลื่อน

งานของพวกเราเอง  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองของเรา  หากสามารถทําใหเกิดสภาในเมือง
ไดจริงแสดงวาเมืองยังมีพลัง 

- เครือขายองคกรผูบริโภคจ.ตรัง ทํางานคุมครองผูบริโภคในหลายหลายดานและมีความพรอมที่
จะเคลื่อนงาน คบ.ตอ 

 
ขอเสนอเพื่อการเคลื่อนงานตอ 

●    ตองเกิดกลไกการประสานงาน  ทําใหเกิดการพูดคุยกันยอยๆ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน
การทํางานในพื้นที่  ซ่ึงอาจจะมีประเด็นที่แตกตางกันตามพื้นที่  
●    มีศูนยขอมูล 
●    ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
●    การสื่อสารสาธารณะ 
●     การเปดเวทีสาธารณะ 
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รายงานการสัมมนา อภิปราย 
 
• นโยบายคุมครองผูบริโภคของรัฐ 
• สถานการณคุมครองผูบริโภคในระดับประเทศขององคกรภาคีในสวนกลาง 
• บทบาทและสถานการณการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในระดับพ้ืนที่ภาคใต 
• สถานการณมาตรา 57 องคการอิสระผูบริโภค 
• ทิศทางและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
• สรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
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โดย นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค 

นโยบายสังคม * พัฒนาสุขภาวะของประชาชนโดยการปฏิรูประบบสุขภาพ เนนการมี   
 สวนรวม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 * จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

 หนวยงานคุมครองผูบริโภค 
• สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี 
• ศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กระทรวงพาณิชย 
• กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
• กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
• กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข 
• และหนวยงานเฉพาะเรื่องอ่ืนๆ เชน กรมการขนสงทางบก 
 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวของกับการคุมครองผูบริโภค 
 นโยบายดานสุขภาพ 

• สงเสริมและสนับสนุนการระดมศักยภาพของหนวยงาน องคกร และเครือขายตางๆที่
ทํางานดานสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงานรวมกันดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

• สนับสนุนและพัฒนาความเขมแข็งและการมีสวนรวม กลไกสมัชชาสุขภาพ  การจัด
ทําพรบ.สุขภาพแหงชาติ   

• สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ พัฒนามาตร
การ เชน หลักประกันสุขภาพ พรบ.ยาสูบ 

• สงเสริมการพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ นําไปสูผลิตภัณฑ บริการ
ดานสุขภาพ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

• สงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผลักดันสมุนไพรทด
แทน 

 

นโยบายคุมครองผูบริโภคของรัฐ 
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นโยบายคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 หนาที่ การดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
 เปาหมาย ลด ละเลิก การบริโภค บริโภคสมเหตุผล 
 นโยบายหลัก 

• พัฒนาศักยภาพผูบริโภค (Healthy Consumption) 
• สงเสริม พัฒนาผูประกอบการ 
• สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม  
 

ทิศทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2550 
 1 ดานคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการ 
 2 ดานการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
 3 ดานความรวมมือเครือขาย 
 4 ดานการพัฒนาองคกร 
 ดําเนินกิจกรรมหลักตามแผนงบประมาณดังน้ี 

1. โครงการความปลอดภัยดานอาหาร 
2. การพัฒนาคุณภาพยา 
3. การกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ 
4. การควบคุมตัวยาและสารเสพติด 
5. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
6. การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
7. การพัฒนาระบบโลจิสติกสดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
8. การพัฒนาระบบบริหาร 

 
แนวทางความรวมมือกับองคกรผูบริโภค 

1) การติดตามความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ผานระบบรับเรื่องรองเรียน 
2) การเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร แกผูบริโภค ผานสื่อมวลชนทองถิ่น อสม. อย.นอย เครือ

ขายผูบริโภค 
3) การพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ผานโครงการ อย.นอย กิจกรรมคุมครองผูบริโภคของอสม. 

กิจกรรมชมรม / กลุมคุมครองผูบริโภค 
4) การสรางเครือขายองคกรผูบริโภค ภาครัฐ เอกชน ประชาชน  
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สถานการณคุมครองผูบริโภคในระดับประเทศขององคกรภาคีในสวนกลาง 
 

ดร.วิทยา กุลสมบูรณ : ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
คุณสารี อองสมหวัง : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

 
 
 
 

ดร.วิทยา กุลสมบูรณ : ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
เรานาจะพูดเรื่องภาพรวมประเด็นที่เกี่ยวของคือ เร่ืององคกร อ.พงคเทพ และประเด็นเรื่อง

กฎหมาย โดยอยางยิ่งเรื่ององคการอิสระ และประเด็นอ่ืนๆที่ทางผูบริโภคเกี่ยวของ เชน เรื่องโฆษณา
ตอนนี้ก็เปนปญหาใหญ  

อาจจะเริ่มตรงเรื่ององคกร มันมีองคกรที่เกี่ยวของคอนขางมาก แลวผูบริโภคจะอยูตรงไหน จะ
เชื่อมตอกันอยางไร หลักๆแลวมีภาคประชาชน หรือภาคสังคม จะรวมตัวกันหรือคนเดียวก็มีพลังสูงมาก 
เชน กรณีคุณรัตนา คุณสารี คุณรสนา ไดสะสมพลังจากกลุมผูบริโภค แลวสามารถขับเคลื่อนในบาง
ประเด็น 

ประเด็นในเชิงประเด็น คือ ตอนน้ีเราควรทําอะไรในสวนของผูบริโภค ซ่ึงสถิติผูบริโภคที่ไมได
รับความเปนธรรมมีเยอะมาก หลากหลายประเด็น แลวเราจะจับประเด็นไหนกอนตอนที่ยังไมมีองคกร
อิสระ ไลไปทีละอัน หน่ึง องคกรยุติธรรม แตละจังหวัดก็มีศาล มีอัยการ แลวเรื่องศาลคุมครองผูบริโภค 
อัยการเพื่อผูบริโภคก็มีการถกเถียงกันวาควรเกิดม้ัย มากกวานั้นคือ มีแนวคิดวาจะจับ สคบ.ไปอยูที่
กระทรวงยุติธรรม 

ในเชิงกฎหมาย เรามีกฎหมายที่เรียกวา พรบ.ความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากสินคา
ไมปลอดภัย ประเด็นในวุฒิสภาถกกันมากวา สินคาที่ไมปลอดภัย รวมถึงกรณีที่เด็กตกชิงชาสวรรคดวย
หรือเปลา  ชิงชาสวรรคเปนสินคาหรือเปลาก็เถียงกันมาก รวมทั้งพวกที่พูดเรื่องบริการทางการแพทย
ดวยวา พรบ.น้ีเปนสินคา มันไมใชบริการ ฉะน้ันไมควรที่จะใชกฎหมายสินคาที่ไมปลอดภัยกับเรื่อง
บริการ ในการประชุมของวุฒิสภา ภาคประชาชนจะไมคอยรูเร่ืองวาเขาประชุมกัน แลวฝงประชาชนจะ
อยูตรงไหน ตัวอยางอันนี้เปนรูปธรรมวาเราขาดการเชื่อมรอย 

ฝง สคบ. อดีตเปนแดนสนธยา มีกลไกของราชการแบบเดิมๆ ยึดตาม พรบ.กฎหมายป2522  ป
ที่แลวผลลัพธจากการเคลื่อนไหวภาคประชาชน เชนกรณีการจัดเวทีผูบริโภคที่ธรรมศาสตร กรณีคุณ
เดือนเพ็ญ คุณรัตนา ทําใหรัฐมนตรีพินิจ เห็นวาปญหาผูบริโภคเปนปญหาที่กระทบพอควร 

สคบ.ตอนนี้มีเงินที่จะทํางานอยู 100 กวาลาน ในระดับจังหวัดสวนใหญก็ไปใชในเรื่องที่ใหมีเจา
หนาที่คนหนึ่งที่ทํางานกับสคบ.จังหวัด ตรงนี้ก็คือกลไกที่จังหวัด มีตัวอยางที่เปนรูปธรรมอันหน่ึงที่เกี่ยว
กับทองถิ่น คือ สคบ.กทม. มีรายละเอียดที่นาสนใจ มีการจัดโครงสราง มีรับเรื่องรองเรียน มีฝายจัดการ
พัฒนาองคกรผูบริโภค รูปแบบน้ีจังหวัดใหญๆก็นาจะพิจารณาดู 
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ที่ผานมาจากการทํางาน มูลนิธิผูบริโภคไดสรุปประเด็นไววา 
ผูบริโภคยังมีความเสี่ยงสูง แตตรงนี้เปนกรอบใหญ พอลงรายละเอียดวาเปนการบริโภคชนิดใด 

บริการชนิดใด แตละเรื่องมีรายละเอียด มีลีลาที่ตางกันมาก คิดวาเรื่องสินคาและบริการมีอยู3ประเด็น
นอกเหนือจากความปลอดภัย ประเด็นหลักคือ เราจะทํายังไงใหประชาชนปลอดภัย ทํายังไงไมใหถูก
หลอก ทํายังไงไมจายเกินจริง เชน หนอไมปบ แชมพูผมรวง พวกนี้เปนรูปธรรม แตประเด็นที่สอง 
โฆษณาเกินจริงซ่ึงยาก ประเด็นที่สาม จายเกินจริง อันนี้หนักขึ้นไปอีก คือจะพิสูจนอยางไร โฆษณาเกิน
จริงก็เยอะ เยอะมากที่ตองทํา ภาครัฐคุมครองไมพอ แลวเรื่องแบบน้ีคนภูมิภาคขาดทุน เพราะ สคบ.ตั้ง
อยูกรุงเทพ รองเรียนที่ตางจังหวัดจะเหมือนรองเรียนที่กรุงเทพมั้ย มันก็ไมเหมือนกัน ประเด็นที่สาม
เรื่องโฆษณาและกลไกตลาดอันนี้แยมาก เพราะรัฐควบคุมโดยที่ใชแบบตะวันตก แตประเทศไทยมีความ
ซับซอน การรวมตัวของผูบริโภคก็ยังตองอาศัยพ่ึงพิงเอ็นจีโออยู 

เรื่องขอมูลวิชาการเปนประเด็นคอนขางใหญ นักวิชาการก็ยังหลากหลายและเวลาพูดเรื่องตางๆ
ก็จะมองตางมุมกัน ปญหาตางๆเหลานี้นําไปสูสิ่งที่เราตองทํากันทั้ง2ดาน ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ 
จะเติมกันอยางไร 

ในภาพรวมก็ขยับไปพอสมควร ทีน้ีพอขยับแลวไมมีประเด็นก็จะเปนลักษณะที่พาเด็กไปตรวจ
สารเคมีเปนหลัก เชนตรวจสารบอแร็กซ ตรวจแมคา อะไรตางๆ แตวาการเกิดปญญาของเด็กยังตองหา
กลวิธีอีกเยอะ แตเราไปจับประเด็นที่กระทบกับเด็กมาก คือ เรื่องขนมเด็ก  

เพราะฉะนั้นเราตองพูดเรื่อยๆ เรื่ององคกรอิสระไมวาเราจับประเด็นอะไรก็ใหพูดเรื่ององคการ
อิสระ เน่ืองจากวามันยังไมมีจริงในแงอํานาจทางกฎหมาย แตมันมีจริงในแงตัวตนของฝงผูบริโภค 

ในกรอบกวางๆที่ อ.พงคเทพ พูดถึง สคศ. ถาทานทําไดก็จะเปนประเด็นที่นาจะสื่อสารกับ
ประชาชน เรายินดีที่จะรวมมือ เพ่ือพัฒนาตามสูตร อ.ประเวศ พลังความรู พลังประชาชน พลังนโยบาย 
เปนกรอบใหญกวางๆเขียนไวไมถึงกับปดแคบที่จะเคลื่อนไหวได ในฝงที่พวกเราจะทําไดอาจจะเปน
เรื่อง ตั้งแตสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือของภาคประชาชน พัฒนายุทธศาสตร เชน 
ภาคใตใครจะรับเปนตัวแทนประสานความรวมมือ สาระที่จะพัฒนาก็เปดกวางแลวแตจะเอาเรื่องอะไรมา
เปนประเด็นหลัก 

เรามีหลายประเด็นที่ยินดีและพรอมที่จะดําเนินการ เชน เร่ืองกองทุนชดเชย ตอนนี้เราจะทํายัง
ไงใหมีกองทุน เรื่ององคการอิสระก็ตั้งเปาวารัฐบาลจะดันออกมาไดม้ัย ขณะนี้ความรวมมือในสวนคุม
ครองผูบริโภค ก็รวมมือกับฝงเราคือ คคส.และทํางานรวมกันทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ เครือขาย
รัฐหรือการเมือง เรายังเขาไปไดพอสมควร อย. กรมวิทยฯ ก็มีโครงการอยู ขณะนี้ก็เริ่มไปจัดเวทีกับสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติในเชิงประเด็นเรื่องขนมถุง 
 
 
 
 
 



รายงานการสัมมนา...เครือขายองคกรผูบริโภค ภาคใต                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549   

 

 16

คุณสารี อองสมหวัง : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
  
 ตอนนี้กรณีรองเรียนที่มูลนิธิผูบริโภคที่มากที่สุดคือเร่ืองหน้ี 
หลักๆเจอเรื่องดอกเบี้ยที่ไมเปนธรรม เรื่องใหญของปญหาผูบริโภค
ก็คือ การกระตุนการบริโภค นโยบายของรัฐบาลชุดที่ผานมาทําให
เกิดการบริโภคที่ ไรขีด จํากัด  และสงผลกระทบตอครอบครัว 
เศรษฐกิจ สังคม 

 ปญหาก็ยังคงเปนปญหาอยูไมวา จะเปนเรื่องไมสนใจผูบริโภค ไมรับฟงความเห็นของผูบริโภค 
นโยบายที่สงผลกระทบ ไมวาจะเปนเรื่องการแปรรูป FTA ที่ไมมีใครรูขอเท็จจริง เพียงแตไดยินตอๆจาก
คนที่มีขอมูล 
 ในเร่ืองกลไกคุมครองผูบริโภค ในอดีตป 2535 เราเริ่มตนทํางานเล็กๆ คิดวาเราจะรวมพลังกัน
ไดหรือเปลา ป 2537 เราก็เริ่มทํางานเปนการทดลอง จากคําที่บอกวา “รองทุกข 1 ครั้งดีกวาบน 1000 
ครั้ง” ขณะนี้ทุกคนรองทุกขเปน แตกระบวนการจัดการทุกขที่เปนเคร่ืองมือทางนโยบายยังเปนปญหา ป
2541-2543 เกิดกลุมกอนผูที่ทํางานผูบริโภคครั้งแรก มูลนิธิไดรวมมือกับ อย. ไดเงินกอนหน่ึงในการ
ทํางานผูบริโภค 10 จังหวัด เปนภาคใต 2 จังหวัด คือ สงขลา กับสุราษฎรธานี จากนั้นขยายไป สตูล 
ตรัง ป 2542 เกิดสหพันธองคกรคุมครองผูบริโภค มีสมาชิกหลากหลาย สหพันธไดทําหนาที่เชิง
นโยบาย มีโอกาสผลักดันกฎหมายฉบับหน่ึงที่มีชื่อวา กฎหมายหลักประกันสุขภาพ โดยอาศัยฐานใน
เครือขายกลุมองคกรผูบริโภคชวยกัน เปนการทํางานที่สรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชนในการรู
จักเขาใจ คุมครองและพิทักษสิทธิของตนเอง 
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บทบาทและสถานการณการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภค 
ในระดับพื้นที่ภาคใต 

 
 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 
 ในระดับภาคใตจะมีองคกรอยู 2 พ้ืนที่คือ สุราษฎรกับสงขลาที่เกาะตัว
กันมาเหนียวแนนตลอดตั้งแตแรก จนมาเกาะเกี่ยวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ เปนเครือขาย
มาจนทุกวันนี้ 

งานดานนี้ประกอบดวยมุมมองของ 3 สวน สวนแรกคือ อย. เปนตัวแทนของภาครัฐ แลวยังมี
หนวยงานอ่ืนๆในสวนของการสนับสนุนทางดานวิชาการและอาจจะมีเรื่องงบประมาณบางนิดหนอยจาก
อาจารยวิทยา กุลสมบูรณ ซ่ึงเปนผูจัดการแผน คคส.เปนงบผานมาจาก สสส.และทางดานขบวนการ
เคลื่อนไหวคือมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคโดยคุณสารี  

งานบริโภคเปนงานที่ซับซอนตามไมทัน มันมีเสนบางๆทางสังคม ไมวาจะเปน medical hub ที่
สงผลกระทบใหแพทยไหลออกจากระบบ จนกระทั่งอาจจะเกิดการลดคุณภาพบริการลงได ซ่ึงความซับ
ซอนตรงนี้คนทั่วไปที่ไมมีองคความรูดานนี้จะมองผลกระทบไมเห็น แลวทายที่สุดการเปน medical hub
ที่เพ่ิม GDP ในเรื่องของเงินไหลเขาประเทศแตคุณภาพหมอที่ไหลออกจากระบบ ชาวบานทั่วไปจับไม
ได นาจะมีองคกรวิชาการที่จะเขามาชวยเหลือตรงน้ี  หรือเรื่อง FTA ตอนนี้ลูกพลับราคาถูกเขามาแลว 
ไมแนใจวาเปนของประเทศไหน ซ่ึงอาจจะมีปญหาเรื่องการควบคุมสารเคมี 
 
คุณสิรินนา เพชรรัตน : โครงการบริโภคสรางสรรค สุราษฏรธานี 
กิจกรรมที่ผานมาเกี่ยวกับผูบริโภคในภาคใต 

ป 2539-2540 โครงการบริโภคเพื่อชีวิต สงขลา 
ทํางานคุมครองผูบริโภคโดยการสนับสนุนของ AUSAID  

ป 2541  สุราษฎรกับสงขลา 
ทํางานเรื่องการสนับสนุน สรางความเขมแข็งใหกับกลุมองคกรผูบริโภค 

ป 2543  
  -   ทําเรื่องสรางความเขมแข็งใหกับองคกรผูบริโภค เรื่องรองทุกขหน่ึงครั้งดีกวาบน 
พันครั้ง 
  -   มีคาราวานตานสินคาสุขภาพผิดกฎหมาย เชน ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เครื่องมือ
แพทย 
  -   รณรงคเรื่องหลักประกันถวนหนา ผลักดันใหเกิด พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  -   ขยายเพื่อนทํางานมากขึ้น เชน ตรัง สตูล 

ป 2544       -   มีเครือขายจังหวัดสตูลที่เขามาทําเรื่องผูบริโภคอยางเปนจริงเปนจังมากขึ้น 
ป 2545       -   เพ่ิมอีก 2 พ้ืนที่ คือ ตรัง กับยะลา(สมาคมยุวมุสลิม) 
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   -  รณรงคมาตร 57 มีวิจัยรวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค เรื่องสุขภาพไมใชอาหารเสริม 
    -   สมัชชาผูบริโภค 
ป 2546      -   โครงการเสริมสรางเครือขายพัฒนาองคกรผูบริโภค 5 พ้ืนที่ 

        -   สหกรณผูบริโภค 
ป 2547      -   วิจัยคุมครองผูบริโภคเชิงวิชาการ 
ป 2548      -   เครือขายสุราษฎธานี สงขลา สตูล ตรัง ทํางานเรื่องศูนยประสานงานหลักประกัน     

สุขภาพ เปนความตอเน่ืองจากที่เราไดรวมมือกันผลักดัน พรบ.หลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ 

ป 2549      -  มี 9 ศูนย 7 จังหวัด 
  สัมมนากฎหมายเรื่องการคุมครองผูบริโภค 
  รณรงคเรื่อง FTA การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

สิ่งที่เราอยากจะเห็น คือ การเกิดระบบขอมูลขาวสารที่จะสามารถหนุนเสริมใหกับภาคประชาชน
ที่ทํางานเรื่องกลไกคุมครองผูบริโภคทํางานไดจริง สามารถสื่อสารงานเรื่องนี้กับสาธารณะได เกิดทาง
เลือกในการบริโภคสินคาและบริการ การมีสวนรวมกันของภาคประชาชนในการคุมครองสิทธิ 

 
คุณจุฑา สังขชาติ : ผูประสานงานโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา  
 

 เราถูกตั้งคําถามเยอะเรื่องความเขมแข็งขององคกรผูบริโภค ใน
ขณะที่สถานการณปญหาผูบริโภครุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่อง กฟผ. 
FTA สวนองคกรผูบริโภคตางๆ ขยับตามมา สวนภาคใตจะเห็นวาเราเริ่ม
มีเพ่ือนมากขึ้น การมีมาตรา57 ก็ทําใหเราไดมาเจอกันในสวนขององคกร

ผูบริโภคภาคใต การที่มีเรื่องของศูนยหลักประกันสุขภาพ ก็ทําใหมีการรวมกันมากขึ้น 
 องคกรผูบริโภคภาคใต จะบอกวาใครเปนผูประสานงานหลักก็คงตอบลําบาก มันเปนลักษณะ
เครือขาย สงขลาอาจจะทํางานมากอนคนอ่ืน เลยใชโอกาสนี้ชวยประสานคนอื่นในตอนนี้ ภาคใตมี
ประเด็นปญหาเฉพาะหลายเรื่องเหมือนกัน แตดวยเรื่องงบประมาณ จํานวนคนทํางาน ทําใหประเด็นที่
เราทําตองลอกันไปกับประเด็นทางสวนกลางของมูลนิธิ 
 
คุณกาจ ดิษฐาอภิชัย : ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พัทลุง 
 เราตีความวา เราไมไดทําเรื่องของผูบริโภคโดยตรง แตการทําศูนยหลักประกันซึ่งเกี่ยวของกับ
บริการทางการแพทย ก็นาจะถือวาเปนการบริการประเภทหนึ่งดวย ศูนยฯที่พัทลุงก็จะมีกรณีตัวอยาง มี
การคุมครอง สามารถทําใหไดรับบริการจากองคกรของเรา มีความรูสึกม่ันใจ สามารถกระจายขาว แนะ
นําคนอ่ืนได ศูนยฯพัทลุงเปนสะพานใหเขาเดิน ไมไดรับเหมาทําแทน ทําใหคนที่มาสัมผัสกับพวกเรา
เขาใจเรื่องสิทธิ เขาถึงสิทธิพิทักษสิทธิได 
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คุณวรรณชัย สุวรรณกาญจน : คลื่นวิทยุมวลชน 101.75 ประธานชมรมสงเสริมคุมครองผู
บริโภคจังหวัดสงขลา 
 ตอนนี้ที่ทําอยูมีการรับเรื่องรองทุกข ทุกวันน้ีก็ไมมีเจาหนาที่ ก็ทํากันเอง ใหรองเรียนทาง
โทรศัพทมือถือ ทุกวันนี้ก็จัดแถลงขาวทุกเดือน เอาปญหาผูบริโภคในจังหวัดสงขลา จังหวัดใกลเคียงมา
บอกกับใหสื่อไดรู วันที่ 25 เดือนที่แลวเปนเรื่องอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ปญหาการใชโทรศัพทมือถือซ่ึง
โฆษณาเกินจริง ไมบอกขอมูลทั้งหมดใหกับผูบริโภค เชน สัญญาณไมครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ สิ่งเหลานี้
คิดวาทุกคนทําไดแมไมมีองคกร 
 สวนเรื่องเครือขายคิดวา วันนี้นาจะเปนนิมิตหมายที่ดีที่จะจับมือใหแนนมากขึ้น รวบรวมคิดทํา
ใหเรื่องเครือขายแนนขึ้นกวาเดิม 

 
คุณรอซีดี เลิศอริยะพงษกุล : สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย 
 ในสวนของสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ผลงานของเราคือ
เรื่องครีมเทียม สมัยป2535 มุสลิมไมบริโภค เน่ืองจากมีการพิสูจนสวน
ประกอบบางอยางซึ่งมุสลิมไมสามารถบริโภคได หลักการทํางานของเรา
เนน 4 ประเด็น ประเด็นแรก ฮาลาลตองมาอันดับหน่ึง ประเด็นสองสามสี่ 

คือ ปลอดภัย ประหยัด เปนธรรม อันนี้ถือเปนปกติที่ทุกองคกรตองมีการทํากัน 
 ตั้งแตป 2535 เราเริ่มเรียนรูจากศูนยคุมครองผูบริโภคปนัง ไปฝกงานเดือนกวา ลงพ้ืนที่ดูทุก
สายงานที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ปญหาที่สําคัญ คือการถักทอรวมกลุมใหเกิดพลังจริงๆ ถาทําใน
สามจังหวัดจะคอนขางยาก เพราะเมื่อไหรที่รวมกลุมกนัจะมีปญหาโดนจับตามองทันที 
 ตอนน้ีเรามีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข แตสุดทายก็ขึ้นอยูกับประชาชนวาคิดอยางไร ถาประชาชน
คิดวาไมเปนไร เสียแลวเสียไปไมตองสนใจมากนัก เพราะไมอยางนั้นจะเสียเวลา เสียโนน เสียน่ี เพราะ
ฉะน้ันการพิทักษสิทธิของตนเองจะเกิดขึ้นนอยมาก ศูนยของเราตอนน้ีตั้งแตเกิดความไมสงบขึ้น กลาย
เปนศูนยรับเรื่องความไมเปนธรรมลนสํานักงาน ตอนน้ีก็มีทนายความมาชวยที่สํานักงานรับเรื่องนี้โดย
เฉพาะ แตเรื่องการคุมครองผูบริโภคมันไมคอยมีประเด็น 
 อีกเรื่องที่พวกเราพยายามทํางานกันอยู คือความรวมมือของสหวิทยาศาสตร  สังคมมุสลิม
ตองการความเปนวิทยาศาสตร จะบอกวาฮาลาลไมฮาลาลตองใชวิทยาศาสตรพิสูจนเหมือนกัน 
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อาจารยเริงชัย ตันสกุล : กลุมรักบานเกิด ปจจุบันเปนมูลนิธิรักบานเกิด 
 

 สถานการณบริโภคกรุงเทพกับหาดใหญแตกตางกัน ของเราเปนเรื่องสิทธิ
ที่จะไมบริโภคมากกวา เรื่องที่เราตอตาน คือเรื่องที่เขาอยากใหเราบริโภคทั้งนั้น 
เราก็เลยไมคอยไดพ่ึง สสส. แตเราพ่ึงสภาทนายความเปนหลัก คดียังติดอยูในศาล
เยอะเลย ประเด็นมันก็เลยตางกันไปบาง แตสุดทายประเด็นเหลานี้ก็ทําใหความสุข
ของประชาชนไมเกิด และก็บั่นทอนความสุข สรางความเดือดรอนทุกวินาทีเลย ถา

ไมเชื่อลองเปนจําเลยดู ตองประกันตัว ไปรายงานตัวทุกอาทิตย 
 เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องหลักที่เราเจออยู เราตองคุมครองไมวาจะเปนปา ทะเล 
แผนดิน หรือ เรื่อง FTA ที่หาดใหญมียิ่งกวา FTA คือเรื่อง IMT-GT ถาไปดูขั้นตอนที่ผานมาผิด
กฎหมายทั้งน้ัน ความเดือดรอนเหลานี้เปนความเดือดรอนของสิทธิที่จะบริโภคหรือไมบริโภค เวลาที่เรา
ขอเงินจะมาใชทํางานประเภทนี้ จากองคกรที่เราคิดวาจะบริการใหความสุขมากขึ้นกับชุมชน ไมวาจะ 
สสส. สปสช. ส.อะไรก็แลวแต มักจะมีคําวาเรื่องของเราไมลงรองกับเรื่องที่เขาจะใหเงิน 
 สําหรับที่น่ี ประเด็นความเดือดรอนแบบน้ีคอนขางเยอะ ทําใหเรายังลืมเรื่องสารฟอรมาลีนที่อยู
ในปลา เรื่องสารเคมีที่มีอยูเยอะก็ยังไมหนักเม่ือเทียบกับอีกเหตุการณที่วามา 
 
คุณกัลยทรรศน ติ้งหวัง : เครือขายคุมครองผูบริโภค จ.สตูล 
 ในปแรกๆชุมชนคาดหวังนึกวาเราเปน อย. มีทั้งมาขออนุญาตเรื่องผลิตภัณฑบาง อะไรบาง เรา
ตองอธิบายวา เราทําเรื่องใหรูสิทธิ เรื่องนโยบาย สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนถาเขาถูกรุกรานดวย
โฆษณาและสินคา ทําไประยะหนึ่งเราไดรวมกับสคบ. ปรากฏวา สคบ.ไดเชิญตัวของผูทํางานผูบริโภค
ไปประชุมกลับมาพ้ืนที่ก็คาดหวังอีก คิดวาเราเปน สคบ. แลวก็มาทํางานเครือขายหลักประกัน ก็รับเรื่อง
รองเรียนในเรื่องการบริการจากโรงพยาบาล ไดชวยเหลือในเรื่องกรณีตางๆ เชน คาชดเชยในมาตรา 41  
 เราก็คาดหวังตอเหมือนกัน เราคาดหวังจากมูลนิธิ สตูลเขมแข็งนอยมากในการเขียนโครงการ 
การของบประมาณ แลวการขับเคลื่อนเรื่องคุมครองผูบริโภคมันกระทบเยอะ เราจะสรางความเขมแข็ง
กันไดอยางไร 
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ผศ.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ : ผูอํานวยการ สวรส.ภาคใต มอ. 
 เวลาที่พูดถึงผูบริโภค มักบอกวาผูบริโภคเปนปลายทาง 
เพราะตั้งตนวามาจากผูผลิต มีผลิตภัณฑออกมา มีบริการออกมาผู
บริโภคอยูปลายทาง ถาเรามองกลับอีกแบบวาทํายังไงใหผูบริโภค
อยูตนทาง เราสามารถกําหนดไดหรือไมวาเราจะบริโภคอะไร 
บริการแบบไหน แลวก็กระตุนใหผูผลิต ใหผูบริการ ผลิตและให

บริการตามความตองการของผูบริโภค ซ่ึงคิดวานี้คือจุดหมายปลายทางที่เราตองทําใหถึง ตองเริ่มจากผู
บริโภคเขมแข็งที่จะอยูตนทางไดหรือเปลา ขณะนี้ถาเรามอง มูลนิธิผานประสบการณขวากหนามมานาน 
ตอนเริ่มที่จะมีทิศทางมีกลุมสนับสนุน แตในสวนตางจังหวัดมันเปนปญหาใหญ ประเด็นนี้มันกวางและ
ไมมีคนจับอยูจริงๆจังๆ จับแบบ part time ถามีคนจับแลวจัดการแหลงทุนที่เขามาสนับสนุน เราปฏิเสธ
ไมไดวาเรื่องงบประมาณตองมี แตคิดวาไมใชสิ่งสําคัญ เพียงแตเรายังขาดกระบวนการพัฒนาคนทํางาน
ผูบริโภค เวลาแหลงทุนมองคนทํางานมักจะมองวาคนพวกนี้เกงหมด ตองมีความรูเชิงวิชาการ เกง
เทคโนโลยี เขียน proposal เกง สามารถเชื่อมกันคนโนนคนนี้ได ซ่ึงในความเปนจริงมันนอยที่หาคน
แบบสารี ฉะนั้นเวลาแหลงทุนหรือสถาบันวิชาการมองเรื่องนี้ ตองมองวาจะไปสนับสนุน เขาไดอยางไร 
 
คุณสิทธิศักด์ิ ตันมงคล 
 ก็ไปยุงๆอยูกับเรื่องผูบริโภคเขมแข็ง ซ่ึงนานแลวก็ไมเขมแข็งจริงซะที มีมุมมองอันหนึ่งที่อยาก
จะสะทอน คือวางานผูบริโภคกวางมากเลย อะไรมันก็เกี่ยวไปหมด ก็เลยโฟกัสไมไดเลยมันเบลอไปหมด 
อยางคุณสารีมาอยางนี้ก็คงใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ เห็นม้ัยผูบริโภคโดนเอาเปรียบแลว สารพัด
เรื่อง ตองเดินทางไกลขึ้น คาใชจายสูงขึ้น หองน้ําไมพอใช 
 เรานาจะจับประเด็นเปนรายประเด็นคลายเรื่องฮาลาล เปนรายประเด็น เร่ืองอาหาร เรื่องเครื่อง
ด่ืม บริการสาธารณะ มันจะไดมีความเขม แลวบางประเด็นที่ยังไมชัด คนยังไมพรอมก็อยาเพิ่งไปเดิน
มัน ทําทุกประเด็นมันจะเหมือนลิงแกแห 
 
(ตอในหัวขอเดิม หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง) 
คุณธรรมรัตน ทนคง : สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จ.สงขลา 

ที่น่ีสามารถรองเรียนไดที่เบอรโทรศัพท 074 - 313206 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัด
สงขลาประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดสงขลา เปนประธาน สคบ.ของจังหวัด และมีคณะอนุกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาหนวยราชการภายในจังหวัด เชน พาณิชยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด กรมการคา
ภายในจังหวัด และอัยการจังหวัด นอกจากนี้ยังมี คุณวรรณชัย คุณจุฑา เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะ
อนุกรรมการ  

 
 
สคบ.จังหวัดจะมีคณะทํางานตรวจสอบดานโฆษณาสินคา ดานสัญญา ดานฉลาก 
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ดานโฆษณาจะมีสาธารณสุขจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางานในการตรวจสอบ ดานฉลากจะมี
พาณิชยจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน สวนในเรื่องสัญญาจะมีอัยการเปนหัวหนาคณะทํางาน 

งานรับเรื่องรองเรียนตอนนี้สวนมากที่พบจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชบริการโทรศัพทมือถือ การ
ซ้ือขายบาน เรื่องบานมักพบที่หาดใหญ การใชโทรศัพทมือถือคือสวนมากนําไปซอมแลวระยะเวลาใน
การซอมจะยาวนานบางครั้งเปนเวลาถึง 5-6 เดือน บางครั้งการสงซอมนานๆ ทําใหระยะเวลาการรับ
ประกันของเครื่องลดนอยลง 

 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 

อยากใหนําเสนอในชุดที่มีการสนับสนุนวาปที่ผานมาเปนปคุมครองผูบริโภคจะมีการพัฒนากล
ไกอะไรในจังหวัดบางมั้ย ในลักษณะที่มีการติดตามแบบตอเน่ืองหรือเปนวาระที่กรรมการเองนาจะหยิบ
ยกไปทํางานกันตอในชุดของกรรมการที่นอกเหนือจากการประชุมไปตามปกติ 

 
คุณวรรณชัย สุวรรณกาญจน : คลื่นวิทยุมวลชน 101.75 ประธานชมรมสงเสริมคุมครองผู
บริโภคจังหวัดสงขลา 

ขออนุญาตในฐานะเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ คือเม่ือปลายเดือนสิงหาคม มีการจัด
เวทีเร่ืองของเครือขาย การสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ไดรับงบประมาณจาก 
สคบ.สวนกลางผาน สคบ.จังหวัด คือมันมีขอจํากัดอยาง ตองเรียนกันตรงๆวาปญหาของหนวยงาน 
สคบ.ในจังหวัด งบประมาณก็นอย คนก็จํากัด แลวก็การประชุมตั้งแตตนไดรับการแตงตั้งรูสึกจะครั้ง
เดียวเอง ซ่ึงมันเปนปญหาเพราะปญหาผูบริโภคมันเกิดขึ้นทุกวัน พอไมมีการประชุมมันก็เลยเกิดปญหา
วาผูบริโภคไมรูจะไปรองทุกขที่ไหน รองแลวจะทําอยางไร บางอยางที่เปนปญหาใหญๆมันตองเขาถึง
คณะกรรมการ เคยคุยกับเจาหนาที่วาเม่ือไรจะประชุมอีก ไดรับคําตอบวายังไมมีงบประมาณ เกิดความ
สงสัยวาทําไมตองใชงบประมาณในการประชุม จริงๆแลวพวกเราไปประชุมที่ไหน คาเบี้ยเลี้ยงสองรอย
เราไมเอาซะก็ได บางทีเราก็เหน่ือยแทนเจาหนาที่ สคบ. เหน่ือยแทนหลายๆคน ซ่ึงก็นาเห็นใจเพราะ
เปนงานฝาก 

 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 

ก็มองเชิงโครงสรางอยางที่บอกอาจารยพงคเทพไป ศูนยก็มีแลว กลไก สคบ.ก็มีแลว แมแต
ประเด็นอาหารปลอดภัยเราก็มีแลว เปนอนุกรรมการอยูในระดับจังหวัด เรามีครบหมดแลว อันนี้ก็เปน
การสรางความชอบธรรมระดับโครงสราง แตการทํางานจริงๆมันไมมี ทํายงัไงดี น่ีเปนโจทย  
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คุณสายใจ ปริยวาที : หัวหนากลุมคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข จากศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยสงขลา  

หนวยงานของเราตั้งอยูใกลโรงพยาบาลสงขลา เกาะยอ เบอรโทร 074-447024 ถึง 9  สําหรับ
บทบาทหนาที่ของหนวยงานก็จะเปนหองปฏิบัติการรับตรวจคุณภาพผลิตภัณฑเกือบทุกชนิด เชน 
อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ ยาเสพติด แลวก็มีงานทางดานชันสูตร แล็บพยาธิ ซ่ึงเปนแล็บขั้นสูง
ที่ทางโรงพยาบาลไมสามารถจะตรวจพิสูจนได 

สวนบทบาทของหนวยงานในดานคุมครองผูบริโภค เน่ืองจากหนวยงานของเราเปนหนวยงาน
ทางดานแล็บ เพราะฉะนั้นจํากัดของหนวยงานก็คือ 

1.งานสวนใหญอยูกับหองปฏิบัติการ ดังน้ันการที่จะออกมาขางนอกหรือวาเปดตัวใหคนอ่ืนรูจัก
จะคอนขางยาก เพราะวาลําพังเราจะทํางานการตรวจวิเคราะหก็ตองใชเวลา ใชความรูความชํานาญคอน
ขางสูง 

2.การมีหนวยงานอื่นที่กฎหมายรองรับอยู เชน อย. โดยที่เราเปนแล็บซ่ึงจะตองสงขอมูลผลการ
วิเคราะหทุกอยางผาน อย. แมแตผลวิเคราะหซ่ึงเราไดตรวจวิเคราะหดวยมือเราเอง เราก็ไมสามารถที่
จะเผยแพรได ผูที่มีสิทธิเผยแพรไดอยางเดียวก็คือทานอธิบดี เพราะฉะนั้นขอมูลทุกอยางจะตองออก
จากทานอธิบดีคนเดียว ไมวาผลอันนั้นเราจะเปนคนตรวจพิสูจนหรือวาตรวจวิเคราะห แลวการดําเนิน
ตามกฎหมายก็ตองผาน อย. เราตองทํางานควบคูไปกับ อย. ลักษณะงานที่เราจะทําไดในกรณีที่ไมเกี่ยว
ของกับกฎหมายมากคือกรณีการสงเสริมใหความรู  

อยางที่บอกวาที่ผานมาเราไมคอยไดเปดตัวมากนัก แตในปจจุบันสมัยของทานอธิบดีคนใหม 
ทานไพจิตร เรามีโครงการที่เริ่มมาเม่ือปที่แลว เปนโครงการที่คอนขางดี ชื่อโครงการวิทยาศาสตรการ
แพทยชุมชน ก็จะพยายามใหศูนยสวนภูมิภาคที่เปนตัวแทนของกรมทํางานที่เขาถึงชุมชนมากขึ้น ก็คือ
มีโครงการตางๆ เชนโครงการน้ําปลอดภัยในโรงเรียน หรืออาหารใสสีในโรงเรียน ไดดําเนินการไปปนึง
แลวก็คงจะเผยแพรในไมชาหลังจากที่ไดสรุปโครงการไปแลว ปน้ีเราก็จะทําตอเน่ืองแลวก็จะขยายไปใน
เรื่องของผลิตภัณฑอ่ืนๆ ลักษณะของการทําโครงการวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนจะมีสามลักษณะ 

 
1.เปนการเขาไปหาปญหาของพื้นที่กอน  
2.หลังจากนั้นเม่ือเราเขาไปในชุมชนแลวก็หาปญหาของพื้นที่แลวจะมีการถายทอดความรู 

เทคโนโลยีใหกับชุมชน 
3.ใหชุมชนชวยเหลือตนเองแบบยั่งยืน 
อีกโครงการหนึ่งของปที่แลวที่เราดําเนินรวมกันกับสิบสองศูนยทั้งประเทศก็คือเรื่องการเฝาระวัง

ผลิตภัณฑอาหารเสริม โครงการนี้ตอเน่ืองมาจากเมื่อสองสามปที่แลวที่เราพบวาผลิตภัณฑอาหารเสริม
บางยี่หอบางชนิดที่ขายกันในราคาคอนขางแพง ขายตรงบาง ขายทั่วไปบาง มีการพบการปนปลอมสาร
บางอยาง ยาบางชนิด สารบางชนิดซึ่งยกเลิกไมใหใชแลว เชน พีนอกโคลิน ซ่ึงมันไมควรจะมีอยูใน
อาหารเสริม ก็ตองขอบคุณ ผอ.วรวิทย ศูนยอุบล ซ่ึงเปนผูเริ่มตน และก็ไดรับงบสนับสนุนจาก สสส. แต
ปแรกก็เปนงบที่นอย อยางที่ศูนยก็ไดมา 50,000 ใชเปนคาตรวจวิเคราะหและเผยแพรความรูผล
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วิเคราะห แตเราทําเปนเครือขายคือทั้งประเทศ โดยมีสํานักยาและวัตถุเสพติดที่อยูสวนกลางเปนตัวหลกั 
โครงการก็เกือบจะเสร็จแลวคงจะไดเผยแพรออกมาเร็วๆน้ี 

 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 

เคยประชุมกับรองผูวาพูดถึงเรื่อง test kit ในการตรวจ เคาบอกวาสามารถหาซื้อตาม 7-eleven
ก็ยังได แลวรองผูวาก็ถามวาพวกถั่วงอก ไกที่ฟอกสี ถาเจอแลวทํายังไง ครั้งที่หน่ึงตักเตือน ครั้งที่สอง
ตักเตือน ครั้งที่สามตักเตือน ครั้งที่สี่เริ่มนับเปนครั้งที่หน่ึงใหมเหรอ รองผูวาถามอยางนี้จริงๆ จะมีมาตร
การในระดับที่ปฏิบัติไดจริง ไดยังไง   
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สถานการณมาตรา 57 องคการอิสระผูบริโภค 
 

คุณสายรุง  ทองปลอน  : สหพันธองคกรผูบริโภค 
   คุณสาลี  อองสมหวัง    : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

 ดร.วิทยา กุลสมบูรณ    :  ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ : ผูอํานวยการ สวรส.ภาคใต มอ. 
 ถาเรามองเปาหมาย เราตองการมี องคกรอิสระผูบริโภค หรือวาหนวยงานในชื่ออ่ืน ไมวาจะเปน
สภาผูบริโภค เครือขายผูบริโภค เปนหนวยงานที่ทํางานจริงๆจังๆ หรือวาสามารถทําใหคนเขาใจสิทธิ
ของตนเอง สามารถพิทักษสิทธิได เปนรูปแบบไหนก็ไดโดยวิธีการทํางานมีอยู 2 วิธี 
 วิธีที่ 1 ถาเครือขายผูบริโภคเขมแข็งจริงๆ แลวสามารถยึดพื้นที่ได มีอาสาสมัครพื้นที่เยอะๆมี
คนทํางานเรื่องผูบริโภค มันเหมือนกับวา พอเรามีพ้ืนที่ คนในพื้นที่ก็เปนผูกําหนดทิศทางของงานคุม
ครองผูบริโภค ตอให สคบ.ไมเขมแข็ง ตอใหจะมีผูวา CEO มา นายก อบต. อบจ.เปลี่ยนยังไงก็ตาม ก็
จะเปลี่ยนภาคประชาชนไมได เชน สงขลามีกองทุนออมทรัพยที่เขมแข็งมากครอบคลุมพ้ืนที่เกือบ 
100%  ถานายก อบจ.คนใหมมาแลวบอกวา ปน้ีไมเลนเรื่องกองทุนออมทรัพย เคาอยูไมไดหรอก 
เพราะพื้นที่มันแนนหมดแลว เหมือนกับผูบริโภคยึดพื้นที่ไดหมดแลว 
 วิธีที่ 2 ถาผูบริโภคออนแอ ยังเตาะแตะ เครือขายกลุมตางๆ ก็ยังไมเขมแข็งพอที่จะมีอํานาจตอ
รองได มันก็ตองเลนเรื่องของการที่ตองออกมาเปนกฎหมาย วารัฐจะตองสนับสนุนใหมีองคกร หรือวา
องคการ ตองมีใครมาคอยสนับสนุนชวยดูแล คอยผลักดัน 
 คิดวาในระยะเบื้องตนตองเลนทั้ง 2 ทาง คือ ทํายังไงที่จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมา ขณะ
เดียวกันทํายังไงใหมีมาตรการทางสังคมที่จะใหผูบริโภคสามารถลุกขึ้นมาพิทักษสิทธิ เรียกรองสิทธิของ
ตนเองได ซ่ึงเรื่องนี้ในสวนของสงขลาเองก็จับเรื่อง มาตรา57 มาตลอด  
 
 
 



รายงานการสัมมนา...เครือขายองคกรผูบริโภค ภาคใต                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549   

 

 26

    คุณเสาวนีย กุลสมบูรณ : ผูปฏิบัติงานจากกระทรวงสาธารณสุข  
ขอแลกเปล่ียนในสถานการณสองเรื่อง ที่อาจจะเปน

รูปธรรมของการปฏิบัติการที่สะทอนใหเห็นการสรางพลัง
อํานาจในการจัดการและดูแลคุมครองสิทธิโดยชุมชน ประเด็น
เรื่องของชุมชนจะมีเรื่องของ อย.นอยแลวก็เร่ืองของ อสม. ที่
ตัวเองเกี่ยวของสวนมากอยูทางภาคอีสานและภาคเหนือ ทาง
หนวยงานเขาไปดูแลในเรื่องของการสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน มี อสม.ที่เปนตนแบบ ตนแบบของการจัดการตัว
เองดานสิทธิ ดานคุมครองผูบริโภค เปนการจัดการตัวเอง รูปธรรมของภาคใตอาจมีผานงานวิจัยบางชิ้น 
เชนที่นครศรีธรรมราช คิดวาถามีเครือขายเราสนใจก็ลองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จะมี 
อสม.ตนแบบตําบลละหนึ่งคนทุกตําบล สวนประเด็นเรื่องของการจัดการความรูที่เปนปฏิบัติการเชิงรุก
โดยภาคชุมชน หากทีมงานสนใจที่จะจัดการความรูเรื่องน้ีนาจะประสานงานกับศูนยฝกอบรมและพัฒนา
สาธารณสุขสุขภาพภาคประชาชนนครศรีธรรมราช และยะลา จากบทเรียนอีสาน มีบทเรียนที่นาสนใจ
มากที่ อสม.เคาเปนคนริเริ่มและทําหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 

สถานการณที่สองจะมีเรื่องของศูนยประสานงานสุขภาพภาคประชาชน ตัวเองเปนผูประเมิน
วิจัยใหกับ มสช. โดยเห็นชัดวาในงานวิจัยวาเครือขายที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค เราจะตองตอ
ยอดจากทีมงานชุมชนที่มีประเด็นเรื่องคุมครองผูบริโภคที่สามารถจัดการตัวเองไดดี และมูลนิธิก็มีการ
เสริมทักษะหลายดานที่ดีใหกับผูที่ทํางาน อยางภาคใตที่ พ้ืนที่วัดไทรงาม ทางปาสมจิตและคณะมี
กระบวนการที่จะทําหนาที่ของศูนยประสานของภาคประชาชนไดดี ถาคุณสารีและคณะจะจัดการความรู
เรื่องนี้ใน34จังหวัด55ศูนย นาจะทํางานที่เปน Knowledge base ตอสูกับกลไกเวลาที่สวนกลางคิดงาน
อะไรขึ้นมาก็จะขยายแบบปูพรมแลวก็ไมมีคุณภาพ  55 ศูนยน้ีเปนตนแบบที่ดี ก็อยากใหคุณสารีและ
คณะทําเรื่องของการจัดการความรูเรื่องศูนย เราจะไดเอาความรูน้ีไปสรางพลังอํานาจที่จะจัดการตนเอง
ในระดับชุมชนดวย 

 
คุณสายรุง ทองปลอน : สหพันธองคกรผูบริโภค    

ตามหัวขอเราพูดถึงมาตรา57 แตในความเปน
จริงพวกเรารูกันอยูแลววามาตรา57มันไดถูกฉีกไป
พรอมกับรัฐธรรมนูญ 2540 ไปแลว อาจจะถูกฉีกโดย
กระดาษแตหัวใจของมันยังอยูรึเปลา เพราะวาความจริง
แลวมาตรา57 มันมีวรรค 2 ถือเปนวรรคทองของเครือ
ขายองคกรผูบริโภคที่รูสึกวาเปนสาระสําคัญตลอด 8-9 
ปที่ผานมาที่เราคิดวามันจะเกิดขึ้น แตมันยังไมเกิด เราพูดถึงองคการอิสระผูบริโภค ซ่ึงทีผานมาเราจะ
อางอิงเสมอวาเราตองการใหเกิดกฎหมายองคการอิสระผูบริโภคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา
57 แมปจจุบันเราไมมีรัฐธรรมนูญฉบับน้ันแลว แตสิ่งที่จะนําเสนอในวันนี้เราจะไดรูวา จริงๆแลวที่มาที่
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ไปรวมทั้งการทํางานตลอด8-9ปที่ผานมาของเครือขาย จริงๆไมเฉพาะองคกรผูบริโภคยังมีพันธมิตรนัก
วิชาการ นักกฎหมาย องคชาวบานเยอะแยะที่รวมกันขับเคลื่อน หรือแมแตนักการเมืองเองที่รับรูเรื่องน้ี 
ที่ผานมาเปนที่ยอมรับกันวาควรจะมีองคการอิสระผูบริโภคหรือจะเปนชื่อสภาผูบริโภค ชื่ออะไรก็แลวแต
หรือรางอะไรก็แลวแตหัวใจหลักๆ มันยังอยู เราจะเคลื่อนอะไรตอรึเปลา 

อยากเทาความมาตรา57 วรรค 1 พูดถึงสิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับการคุมครอง
ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ วรรค 2 พูดถึงกฎหมายตามวรรค1 ตองบัญญัติใหองคการอิสระซ่ึงประกอบ
ดวยตัวแทนผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎและขอบังคับและใหความเห็นตอ
มาตรการตางๆเพื่อการคุมครองผูบริโภค หลายคนถามวามันหมายถึงอะไรใชคําวาองคการไมใชองคกร
ซ่ึงนาจะมีนัยยะสําคัญ อีกทั้งคงจะเปนมาตราฝาแฝดกับมาตรา56 ซ่ึงวาดวยองคการอิสระทางดานสิ่ง
แวดลอมอันประกอบดวยภาคประชาชนรวมกับนักวิชาการ  น่ีก็จะเปนเนื้อหาสาระตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

ตอนนี้เราจะเห็นสภาพปญหาวามีเยอะ ไมวาจะเปนซ้ือรถ ซ้ือบาน ใชโทรศัพท อะไรตางๆนานา 
แตถาในเรื่องขององคการอิสระผูบริโภคเราจะเห็นสาระสําคัญที่พูดถึงหนาที่เร่ืองการใหความเห็นในการ
ตรากฎหมาย กฎและขอบังคับ และการใหความเห็นตางๆเพื่อการคุมครองผูบริโภค รวมถึงปญหาเชิง
นโยบายหรือปญหาที่เราไมสามารถเขาถึงนโยบายได เชน ขึ้นไฟฟามาเทาไรเราก็ตองจายโดยเราไมรู
เลยวาจะไปตรวจสอบไดหรือไม 

คิดวาหัวใจสําคัญขององคการอิสระผูบริโภคก็คือ เรามองวามันไมไดเปนแคตัวบทกฎหมาย แต
มันควรจะเปนองคกรหรือองคการอิสระของผูบริโภคโดยผูบริโภคและเพื่อผูบริโภค ในบทบัญญัติเขียน
ชัดเจนวาตองประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค อันน้ีเปนสาระสําคัญวาทุกคนควรรูสึกวาเราเปนเจาของรวม
กันไมวาใครจะเปนคณะกรรมการหรือไมไดเปนก็ตาม แตเรารูสึกวาเราเปนเจาของรวมกัน เราจะตองมี
สวนรวมในการออกแบบเหมือนกับการสรางบานวาอยากจะใหออกมาหนาตาเปนยังไง เราตองมีสวน
รวมในการคัดเลือก ตรวจสอบและถอดถอน และมีความชัดเจนวาองคการอิสระผูบริโภคทําหนาที่พิทักษ
สิทธิผูบริโภค แตแนนอนวาคงไมไปเบียดเบียนผูประกอบการอื่นๆ ก็คือทําหนาที่อยางชัดเจน มีเปา
หมายขององคกร 

อีกอันที่สําคัญ ใน8-9ปที่ผานมาตองถือวาคําวาองคการอิสระผูบริโภค มันไดเปนเจตนารมณ
ของกลุมเครือขายคุมครองผูบริโภคดวย มันมีประวัติศาสตรมาตั้งแตพอมีรัฐธรรมนูญ 2540 มีการแลก
เปลี่ยน พัฒนา ขยายแนวความคิด จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นมาตลอดตั้งแตป 2541 พอป 2543-2546 
ก็มีการยกราง จัดเวทีแลกเปลี่ยน มีการพัฒนาราง มีการนําเสนอสูภาคการเมือง ชวงที่ผานมาในสวน
ของเครือขายคุมครองผูบริโภคไดเขาในกลไกปกติในการผลักดันกฎหมายแลวทุกชองทาง ไมวาจะเปน
การเขาพบรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. องคกรอิสระ อยางเชน ขอใหสภาที่ปรึกษาจัดเวทีรับฟงความเห็นเพ่ือ
เสนอความเห็นไปสูรัฐบาล แตก็ไดบทเรียนวาในที่สุดองคการอิสระผูบริโภคอาจจะไมใชสิ่งที่กลุมทุน 
ธุรกิจ และการเมืองตองการก็ได เพราะกฎหมายนี้ไมมีอํานาจเลย ครั้งหลังสุดเราใชชองทางของภาค
ประชาชนซึ่งกฎหมายเปดใหประชาชนเสนอกฎหมายไดเชนเดียวกัน แตตองรวบรวมใหได 50,000 ราย
ชื่อ ซ่ึงคนที่เคยหา 50,000 รายช่ือจะรูวามันยากเหลือเกินกวาจะหาไดซัก 500 รายช่ือ 5,000 รายช่ือ 
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มันเปนตนทุนที่สูงมากสําหรับภาคประชาชนตองใชแรงกาย แรงใจ เวลา และทุนทรัพยจํานวนมาก ถือ
ไดวาการเสนอใหมาตรา57 ออกมาเปนกฎหมายที่แทจริงก็ยังไมเกิดขึ้น พอป 2548 เรารูสึกวาพยายาม
ทําทุกชองทางแลวเลยคิดวาเราจะทํากลไกตามเจตนารมณขององคการอิสระผูบริโภคเลยไมตองรอให
กฎหมายออก เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวชวงป 2548 ก็จะเกิดเวทีรับฟงความเห็นโดยเราถือวาเปน
การทดลองใชกลไกขององคการอิสระผูบริโภคทําเวทีประเด็นตางๆอยางหลากหลายตามภาคตางๆ 

เขาถึงประเด็นเนื้อหาสาระวาความสําคัญของกระบวนการการเคลื่อนไหวขององคการอิสระผู
บริโภค เรารูสึกวาแมมันจะถูกฉีกรางไปแลวแตหัวใจก็ยังอยู ทําไมเราคิดวามันยังตองผลักดันอยูหรือ
ตองมารวมกันเพ่ือใหออกเปนกฎหมายใหได สิ่งที่สําคัญขององคการอิสระผูบริโภคคือการใหความเห็น
ในเร่ืองกฎหมาย กฎขอบังคับ การเปดพื้นที่ใหเครือขายขององคกรผูบริโภคไดเขาไปมีสวนรวมตอการ
ใหความเห็นในการกําหนดกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ดังน้ันหัวใจที่สําคัญที่สุดขององคการอิสระผูบริโภค
ก็คือความเปนอิสระซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองไมถูกแทรกแซงจากภาคการเมือง ภาคธุรกิจ หรือถาพูดใหชัด
กวานั้นก็คือตองปลอดจากผลประโยชนทับซอน คือทํายังไงใหคนที่เขามาทํางานในองคการอิสระผู
บริโภคสามารถทําหนาที่ไดโดยไมมีผลประโยชนดานการเมืองและธุรกิจเขามาครอบงํา เชน สมมติวามี
กรณีทุบรถยี่หอดังมากของญี่ปุน เกิดวาคนในบริษัทรถคันนั้นเขามาเปนคณะกรรมการ การพิจารณาชี้
ขาดวาควรจะใหความเปนธรรมมีการชดเชยชดใชกับผูบริโภคอยางไร ถามีตัวแทนผูประกอบการเขามา
ก็อาจจะแทรกแซงหรือการใหความเห็นก็จะเปนไปในแนวทางที่ไมเปนธรรมกับผูบริโภคอยางแทจริงก็
ได 

สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือแลวเราจะไดตัวแทนที่มาทําหนาที่ไดอยางไร น่ีเปนกระบวนการที่
เรากําลังพูดถึงวากระบวนการไดมาของคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคก็เปนสิ่งที่สําคัญ สาระ
สําคัญอีกอันนึงคือองคการอิสระผูบริโภคไมมีหรือวาไมสามารถใชอํานาจรัฐได แตกตางจาก อย.และ 
สคบ. ถาจะเทียบเคียงใหเห็นก็คือองคการอสิระผูบริโภคเหมือนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติมีหนาที่ใหความเห็น เสนอแนะ แตไมมีหนาที่ใหคุณใหโทษ ไมใชบอกวาบริษัทนี้โฆษณาเปนเท็จ
แลวจะขอใหเคาถอนโฆษณาทันทีแบบที่ อย.หรือ สคบ.ทํา สิ่งที่เปนประโยชนและมีความเฉพาะเจาะจง
ทําไดในเชิงรุกมากกวาสภาที่ปรึกษาฯก็คือวาในสวนองคการอิสระผูบริโภคจะมองเรื่องของผูบริโภคเทา
น้ัน ขณะที่สภาที่ปรึกษาฯทําทุกเรื่อง ฉะน้ันคนที่จะมาทําหนาที่อยางอิสระปราศจากการแทรกแซงทํา
หนาที่เพ่ือผูบริโภคจริงๆและสามารถทําทํางานเชิงรุกได คณะกรรมการเหลานั้นจะมาไดอยางไรประเด็น
เหลานี้เปนประเด็นที่เราจะมาดูกันวาเราคิดไว2รูปแบบ คือ หน่ึง กลุมองคกรผูบริโภคที่ทํางานเปนที่
ประจักษ คือตองเปนคนที่คนในชุมชนในสังคมรับรูวาองคกรนี้ใชแนนอนในเรื่องการทํางานเพ่ือผูบริโภค
อยางนอย2ป มาลงทะเบียนกันแลวมาเลือกกันเองเพื่อเปนกรรมการทําหนาที่ สอง ไมใชแคลงทะเบียน
แลวเราเลือกกันเอง มีคณะกรรมการสรรหาดวย ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาก็มาจากหลากหลายเพื่อมา
กําหนดกฎเกณฑและวิธีการคัดเลือก แตโดยพ้ืนฐานทั้ง2วิธีเหมือนกัน คือองคกรผูบิโภคเปนผูคัดเลือก
คณะกรรมการ แตวิธีที่สอง คณะกรรมการสรรหาจะสรรหา2เทาแลวใหวุฒิสภาเปนผูเลือก 

คุณสมบัติของตัวแทนผูบริโภคที่จะสามารถมาเสนอชื่อหรือมาเลือกคณะกรรมการของเราคือ 
เปนตัวแทนของสวนองคกรผูบริโภค ซ่ึงอาจเปนนิติบุคคลหรือไมก็ได คําวานิติบุคคลก็คือไปจดทะเบียน
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เปนมูลนิธิเปนสมาคม ไมใชนิติบุคคลก็อาจจะเปนแบบองคกรของจุฑา สิรินนา หรือตัวสหพันธเองที่ไม
ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแตเปนกลุมคนทํางานที่เปนที่รับรูกัน มีสิ่งหนึ่งที่อาจจะตองพิจารณาและ
ระมัดระวังก็คือตอนนี้ผูประกอบการคุนเคยกับเกือบทุกหนวยงานดวยซ้ํา  เชน บนผลิตภัณฑเนสทเลจะ
มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเนสทเล โตโยตาก็มีศูนยคุมครองผูบริโภค คือเด๋ียวนี้ผูประกอบการก็จะมี
หนวยงานหรือสวนหนึ่งของงานเคาที่จะวาดวยการแกไขปญหารับเรื่องราวรองทุกข แกไขปญหาผู
บริโภค ซ่ึงอันน้ีเปนสิ่งที่เราตองแยกแยะใหไดวาเคาคือสวนหนึ่งของผูประกอบการ ไมใชการจัดตั้งมา
เพ่ือทํางานผูบริโภคหรือทํางานเพื่อประโยชนสาธารณะ 

บทบาทคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคคือ ทําหนาที่ใหความเห็นกับหนวยงานราชการ
องคกรตางๆที่มีหนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑกฎหมายตางๆ สวนบทบาทสําคัญที่เราอยากใหเกิดขึ้น
คือการสงเสริมสนับสนุนผูบริโภคและองคกรผูบริโภคใหมีความเขมแข็งในการทํางาน เพราะจริงๆแลว
จุดมุงหมายสูงสุดของคนทํางานผูบริโภคไมใชเปนการไปคุมครองเคา แตเปาหมายคือใหผูบริโภคทุกคน
สามารถคุมครองตัวเองได หมายความวา รูจักสิทธิของตัวเอง รูจักชองทางการใชสิทธิ ไมใชรอใหคนอ่ืน
มาคุมครองเทานั้น รวมทั้งบทบาทในการรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน เปนองคกรที่อบรม 
เผยแพร วิจัย ใหความรูตางๆดานผูบริโภค 

หนาที่สําคัญๆของคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคคือ การเปดพื้นที่ใหประชาชนและผู
บริโภคมีสวนรวมในการใหความเห็นตอกฎหมาย กติกาตางๆ ที่จะกระทบตอผูบริโภค เชน ฉลากอาหาร 
GMO ถา 5% ขึ้นไปตองติดฉลาก แตเราอยากบอกวาเราไมเอา GMO เลยไดม้ัย หรือจะขึ้นคาไฟทุก4
เดือน เรามีหนาที่ฟงวารัฐมนตรีกับ กฟผ.เคาจะวากันยังไง ถาประชาชนเขมแข็งก็อาจไมตองขึ้นคาไฟ 
ถารัฐวิสาหกิจเขมแข็งเราก็มีหนาที่จาย หรืออยางตอนน้ีรัฐบาลใหมกับ อสมท. ทะเลาะกัน แตเรื่องสื่อ
โทรทัศนที่ผูบริโภคเปนคนดู เราไมมีสิทธิไปบอกวาตองการใหการปฏิรูปสื่อเปนอยางไร สิ่งเหลานี้เปน
เรื่องเชิงรุกที่คณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคตองทําหนาที่ตรงนี้ดวย 

รางฯของเราเองกับ สคบ.มีสวนที่เหมือนกันอยูหลายอยาง แตก็มีสวนที่ตางกันอยางหนึ่งที่เปน
สวนที่สําคัญมากคือ เร่ืองวาองคการอิสระผูบริโภคควรสังกัดหนวยงานใด  ซ่ึงก็จะตีความหมายได       
2 เรื่องคือ หน่ึง แบบที่เราทําคือเสนอกฎหมายใหมเลย หรือ สอง อยางที่ สคบ.ทําก็คือ การไปแกไข
หมวดในกฎหมายเดิมแลวเพ่ิมหมวดวาดวยคณะกรรมการองคการอิสระผูบริโภคเขาไปในน้ัน ถาเปน
เชนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ เรื่องงบประมาณรวมทั้งสํานักงานก็ตองใชของ สคบ. ซ่ึงก็จะกลายเปนอิสระไม
จริง ซ่ึงมีบทเรียนมาแลวจากองคการอิสระที่มีการบริหารจัดการแบบราชการ เชน กกต. สภาที่ปรึกษาฯ 
วาไมมีความคลองตัวในการทํางาน 

ตอนนี้มีเวทีปฏิรูปการเมืองของภาคสวนตางๆที่จะเกิดขึ้นเยอะมากนับจากนี้ตอไปปกวาๆ  ทํา
ยังไงที่เราจะขอเอารางกฎหมายขององคกรผูบริโภคที่จะตองออกมาเปนรมในการขับเคลื่อน เปดพื้นที
งานคุมครองผูบริโภคใหไดถูกผลักดันเปนกฎหมายบังคับใชใหทันในขณะนี้ดวย 
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คุณสารี อองสมหวัง : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
ไดมีการพูดคุยกันวามีกฎหมายอะไรบางที่ภาคประชาชนจะผลักดัน ซ่ึงไดขอสรุปวามีเร่ืององค

การอิสระผูบริโภค กฎหมายความรับผิดตอผลิตภัณฑและบริการรวมถึงการชดเชยคาเสียหาย  ขณะน้ี
เรามีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติและในนั้นมีเงินชวยเหลือเบื้องตนสําหรับคนที่ไดรับความเสีย
หาย มันก็มีปญหาเรื่องขัดแยงกัน ฟองรองกัน เพราะฉะนั้นจะทํายังไงที่จะมีการชดเชยความเสียหาย
เกิดขึ้นแทนที่จะไปฟองรองกันใหบอบชํ้าทั้งสองฝาย ก็คิดวานาจะมีกองทุนชดเชยความเสียหาย และยัง
มีกฎหมายที่เราตองจับตา เชน กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพที่กระทรวงทรัพยากรพยายามที่จะ
ผานทั้งๆที่มันไมใชกฎหมายเพื่อความปลอดภัย แตเปนกฎหมายที่จะขโมยทรัพยากรชีวภาพซะมาก
กวา หรือกฎหมายสิทธิบัตรที่จะเขามาแกแกไขเพื่อใหสอดคลองไปตามขอเสนอของสหรัฐอเมริกาเรื่อง
ขอตกลงเขตการคาเสรีหรืออาจจะมีเรื่องอ่ืนๆอีกเยอะ จริงๆก็ไมงายทามกลางสถานการณที่พวกเราจะ
เขาไปรวมไดอยางไร ถาเราไมเขารวมก็เชื่อวากฎหมายที่ สคบ.มีอยูในมือจะถูกเสนอแนนอน น่ันก็คือ
องคการอิสระผูบริโภคก็จะตองไปเปนหมวดหนึ่งในกฎหมายคุมครองผูบริโภคแนนอน พอคิดตรงนี้แลว
ก็จะรูสึกวาเราอยูเฉยไมได เพราะยังไงก็ตามคงจะลําบากถาเปนแบบนี้ก็เหมือนกับไปใหลูกนองไลจับ
เจานาย ถาเอากฎหมายคุมครองผูบริโภคไปไวใต พรบ.คุมครองผูบริโภคมันคงจะยาก จริงๆเชื่อวาบท
เรียนของสภาที่ปรึกษาฯชัดเจนมากวา สภาที่ปรึกษาฯทําอะไรไมออก ตองใหอาจารยเริงชัยเลาวาการที่
สภาที่ปรึกษาไมมีสํานักงานเลขาของตัวเองมันมีความทุกขอยางไร ซ่ึงตรงนี้ สคบ.ก็จะอางวาเคาไมได
ทําอะไร เคาแคเอ้ืออํานวย ซ่ึงจริงๆการเอื้ออํานวยแบบเคาก็จะกลายเปนอุปสรรคที่สําคัญ  

เราเขียนรางฯไวตั้งแตป2541พัฒนากันมาเรื่อยๆ final จริงๆ ก็ป  2542 - 2543 มีความเปลี่ยน
แปลงเยอะโดยเฉพาะในเชิงโครงสรางขององคกรผูบริโภค ในขณะนั้นเราคิดวามีแคคณะกรรมการก็พอ 
แตในขณะนี้เวลาเราไปพูดที่ไหนในเรื่ององคกรผูบริโภคก็จะถูกเรียกรองวาคุณตองทําใหเกิดกลไกการ
คุมครองผูบริโภคในระดับจังหวัด เพราะฉะนั้นโครงสรางในเชิงองคกรผูบริโภคมันถูกขยับและพัฒนาไป
ชุดหนึ่ง ก็ไมเลวถาเราจะเปลี่ยนชื่อมันใหม แตไมใชเปนการตั้งองคกรใหม เปลี่ยนชื่อเปนสภาผูบริโภค
และมีสภาผูบริโภคในระดับจังหวัดและมีกลไกทําหนาที่สรางความเขมแข็ง  

การฉวยโอกาสในสถานการณตอนนี้เปนเรื่องที่มีความจําเปน ไมฉะน้ันเราจะถูกเหยียบหัวแน
นอน เรามีเวทีพูดคุยวาผูบริโภคจะมีขอเสนออะไรกับการปฏิรูปการเมืองครั้งน้ีในหน่ึงป ที่เราคุยไปแลว
คือ ระยอง กรุงเทพ สมุทรสงคราม และกําลังจะมีที่ อีสาน เชียงใหม สวนภาคใตจะมีวันที่ 15-16 
ธันวาคม คิดวานาจะไดขอเสนอชุดหนึ่งเรื่องการปฏิรูปการเมืองจากผูบริโภคและรวมถึงการมองเรื่อง
การปฏิรูปการเมืองซึ่งหลายคนอยากเห็นวามันไมใชแคการแกไขรัฐธรรมนูญหรือการเลือกตั้ง มองไปถึง
การตรวจสอบที่มีปญหาในปจจุบันเราจะไปจัดการยังไง หรือแมกระทั่งพวกเราเองจะหา 50,000 รายชื่อ
ผูบริโภคก็ยังไมสามารถทําสําเร็จ เพราะเราไมมีเงิน แลวกฎหมายลูกเรื่องการหา 50,000 รายชื่อก็เปน
อุปสรรคมากกวาเอ้ืออํานวยใหเราสามารถเสนอกฎหมายได คือ คุณตองมีสําเนาทะเบียนบาน สําเนา
บัตรประชาชน ซ่ึงยากกวาการทํา Passport เสียอีก การขอสําเนาบัตรประชาชนก็ยาก เพราะเกิดปญหา
การเปนหนี้โทรศัพทมือถือโดยไมรูมาไดยังไงก็เพราะเรื่องสําเนาบัตรประชาชน น่ีเปนสถานการณความ
เปนไปของสังคมทั้งในเชิงองคกร เครือขายผูบริโภค เพราะฉะนั้นสถานการณตอนน้ี มาตรา57 มันจะถูก
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โยงไปกับขบวนการปฏิรูปการเมือง การตรวจสอบทางการเมือง ที่สําคัญพวกเราเรียกรองที่จะใหมีกลไก
คุมครองผูบริโภคระดับจังหวัด หรือวาเราเคยคุยกันเรื่องสภาผูบริโภคก็อยากจะใหเกิดกลไกสภาผู
บริโภคในจังหวัดตางๆ สถานการณตรงนี้อาจจะเปนโอกาสของผูบริโภคก็ได  
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ทิศทางและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
 

คุณจุฑา สังขชาติ : ผูประสานงานโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา 
 เร่ืองงานวิจัยที่ไดทําไปเมื่อป 2547 ผานมา 2 ปแลว แตคิดวา
รูปแบบแบบนี้ยังคงทันสมัยอยู อยางเชน งานวิจัยพัฒนาเครือขาย
ดําเนินการคุมครองผูบริโภคเชิงบูรณาการใน จ.สงขลา กรณีศึกษาผลติ
ภัณฑอาหารและยา สนับสนุนโดย สวรส. วัตถุประสงคก็เพ่ือดูสถาน

การณการคุมครองผูบริโภคใน    จ.สงขลา แลวก็ศึกษาปญหาดานทัศนคติ บทบาทหนาที่ และปจจัยที่มี
ผลตอการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานอาหารและยาของหนวยงานคุมครองผูบริโภค และกรณี
ศึกษาเรื่องการพัฒนากลไก การมีสวนรวมขององคกรผูบริโภคและองคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการจะเขามามีสวนรวมเพ่ือที่จะสรางกลไกที่เปนทั้งกลไกเฝาระวัง กลไกพิทักษสิทธิ กล
ไกการรองเรียน กลไกการชดเชยความเสียหาย มีการประสานงานรูปแบบบูรณาการใน จ.สงขลา  

วิธีการดําเนินงาน ใชการทบทวนวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวของ มีการรวบรวมขอมูลสถาน
การณจากรายงานของทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชน แลวก็ทําการเก็บขอมูลผูบริโภคใน 
จ.สงขลา เกี่ยวกับปญหาที่เคยพบ ทัศนคติ ความเขาใจ เรื่องการรับรูเร่ืองสิทธิตางๆ มีการเก็บขอมูล
จากหนวยงานคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของ ตั้งแต สสจ. สคบ.  ศูนยวิทยฯ กองการคาภายใน และ
หลายๆหนวยงานที่มาเกี่ยวของ มีการจัดทําสนทนากลุม Focus Group ทั้งสวนองคกรผูบริโภคและ
หนวยงานภาครัฐ วิเคราะห สังเคราะหขอมูลออกมา พอจะสรุปจากงานวิจัยไดวา จากการศึกษาครั้งน้ี
เราถามผูบริโภคถึงเรื่องหนวยงาน มีประเด็นสําคัญ คือ หนวยงานที่นาจะเขามาเกี่ยวของกับการคุม
ครองผูบริโภค ผูบริโภคสวนใหญเห็นวา หนวยงานที่มาเกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ทุกๆสวนควรจะเขามาเกี่ยวของในการคุมครองผูบริโภคเทาๆกัน โดย
เฉพาะหนวยงานภาครัฐ แตที่นาสนใจ คือ ผูบริโภคเองเห็นความสําคัญของตัวผูบริโภคมาเกี่ยวของอยู
ในอันดับทายๆ จะฝากความหวังไวที่หนวยงานอ่ืนซะเยอะ สวนสถานการณปญหาผูบริโภคจากกรณีที่
เราศึกษาเรื่องอาหารและยา อาหารที่เราไปดูก็มีอาหารริมทางเทา อาหารพรอมปรุงในหาง อาหารสดใน
ตลาด นํ้าดื่มภาชนะปดสนิท แหลงอาหารที่เราพบวามีปญหามากที่สุด เปนรานอาหารริมทางเทา เปน
ประเด็นความปลอดภัยในเรื่องการแตงสี ความปลอดภัยของภาชนะที่ใส เร่ืองของฝุนละอองตางๆ ที่นา
สนใจคือจากศึกษาสถานการณของ สสจ. จะเห็นวา ผลิตภัณฑที่พบวาไมผานเกณฑมาตรฐานสูงที่สุด ก็
คือ นํ้าดื่มในภาชนะปดสนิท มีสิ่งปนปลอมที่อันตรายเกินมาตรฐานที่กําหนด สังเกตวาจริงๆเราทําเรื่อง
การกรวดน้ําดื่มตั้งแตป 2540-2541 ปญหานี้ก็ยังคงอยู  

เม่ือมาดูเรื่องการใชยา แหลงขายยา มีโรงพยาบาล รานขายยา รานขายของชํา ที่มีปญหามากที่
สุดคือ คลินิก และรานขายยา ปญหาที่พบก็มีเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพของยา ซ่ึงก็สอดคลองกับ
ขอมูลที่ศึกษาจากศูนยวิทยฯ นอกจากนี้ยังมีการรองเรียนเร่ือง การจําหนายยาในที่หามจําหนาย ใสสาร
ตองหามในยา  
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 พอดูเรื่องแหลงขอมูลที่ผูบริโภคจะไดรับเรื่องผลิตภัณฑอาหารและยา สวนใหญก็เปนสื่อจากโทร
ทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ตามลําดับ 
 การจัดการปญหาของผูบริโภคเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยา สวนใหญก็โดยการทิ้ง 
 เรื่องสิทธิผูบริโภคที่ผูบริโภครูมากที่สุด สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย สิทธิที่รูนอยที่สุดคือ สิทธิ
การชดเชยความเสียหาย สิทธิที่ผูบริโภคถูกละเมิดมากที่สุดคือ สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย 
 เรื่องปญหาของหนวยงานผูบริโภค ก็มีตั้งแตเร่ืองนโยบาย ขาดความชัดเจนในสวนกลางในพื้น
ที่ก็เลยทํางานไมถูก ทําใหงานคุมครองผูบริโภคดูเบาบางไป เร่ืองขาดเจาหนาที่ที่มีกระบวนทัศนความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนปญหาคอนขางเยอะ เวลาที่ไปคุยกับ สคบ. สสจ. ก็จะมี
ปญหาวา คนที่มาทํางานอาจจะไมรูทุกเรื่อง เพราะเกือบทุกเรื่องเปนเรื่องของผูบริโภค พอเขามาทํางาน
เรื่องการคุมครอง ก็อาจจะตองใชความเชี่ยวชาญ และความสามารถรอบดาน 

เรื่องทัศนคติ มีประเด็นที่มองผูบริโภคที่รองเรียนวา เปนการกลั่นแกลงผูประกอบการ 
เรื่องการใหความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค ตัวผูบริโภคเองอาจจะไมใหความสําคัญเรื่อง

คุมครองผูบริโภคมากนัก หนวยงานที่เกี่ยวของก็ใหความสําคัญในอันดับทายๆ 
สุดทายเรื่องกฎหมายและนโยบายในการคุมครองผูบริโภคที่มีขอออนและไมเอ้ือตอการคุมครอง

ผูบริโภค ในเรื่องความไมเครงของกฎหมาย เชน มีการโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผูบริโภค มีการเปรียบเทียบ
ในขั้นต่ํา ทําใหผูประกอบการยังคงโฆษณาเรื่อยๆ ยอมถูกปรับไปเรื่อยๆ เพราะยอดการปรับไมสูงพอที่
จะทําใหเขาหยุดการโฆษณานั้น 

จากการศึกษาแนวทางที่จะนําไปสูระบบเครือขายคุมครองผูบริโภค ที่ตองปรับกระบวนทัศนผูที่
เกี่ยวของใหเกิดความตระหนักของระบบการคุมครองผูบริโภค เพ่ือที่จะตั้งกลไกการประสานงานของแต
ละภาคสวน มีการปรับรูปแบบ 2 รูปแบบดวยกัน ทางที่หน่ึงตองมีการปรับโครงสราง การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการคุมครองระดับจังหวัด  โดยการเพิ่มสัดสวนของกรรมการในสวนของภาคประชาชน 
นักวิชาการ ผูประกอบการทั่วไป เพ่ือใหเกิดการทํางานดวยกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกัน
กําหนดนโยบายระดับจังหวัด มีศูนยบริการขอมูลขาวสารเพื่อผูบริโภค มีการจัดทําระบบขอมูลที่งายตอ
การเขาถึง นาเชื่อถือเปนกลาง ศูนยฯจะตองทําใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผู
บริโภคดวยกัน มีการอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหารวมกัน มีการวิเคราะหสถาน
การณรวมกันเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเทาทัน ทําหนาที่เปนหนวยประสานทําความเขาใจรวมกันกับ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ มีการหนุนกันชวยกนั ระหวางราชการกับภาคประชาชน 
 
อาจารยรัชนีกูล  ชนะวรรณโณ 
 นาจะเปนลักษณะที่เปนกระบวนทัศนเดินไปขางหนา ถาเราเดินเหวี่ยงแหไปคอนขางยาก 
สมมุติวาเราจะพูดเรื่องไอทีกับการคุมครองผูบริโภค เชนประเด็นอยางนี้ เราจะเลือกอะไรบางที่จะมาคุย 
ไมอยางนั้นมันกวาง ตัวเองเปนคนหนึ่งที่รวมเดินทางมาดวย และอยากใหการเดินไปขางหนาเปนแผง 
คือ ใหคนที่เปนเจาภาพประเด็นน้ันๆรับภาระ 
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อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 
 จะใหภาพสวนกลางที่เคยคุยเรื่องนี้ ทางมพบ.หรือสหพันธฯเองคุยกันหนักวา ควรจะทําเฉพาะ
เรื่องขององคการอิสระผูบริโภค สวนประเด็นผูบริโภคก็จะมีเจาภาพอยู ไมวาจะเปน FTA  WATCH       
ไบโอไท แตวาพอมาลงในพื้นที่ พวกเราก็ทําทุกเรื่อง ถาถามวากรุปไดหรือเปลา ก็บอกวากรุปได แต
ตอนนี้เรามองเรื่องการขับเคลื่อนตามศักยภาพตนเอง 

 
คุณชัยพร จันทรหอม : เครือขายคุมครองผูบริโภค จ.ตรัง   

  
 เรื่องโครงสรางก็มีความสําคัญ แตโครงสรางที่เขมแข็ง
มักเปนความหวังของประชาชน จะทําใหประชาชนขาดความ
ตื่นตัว ขาดการเรียนรู ออนแอแลวก็เปนเหยื่อ คิดวาถาเราทํา
เร่ืองสิทธิผูบริโภค สิทธิพลเมือง สิทธิประชาธิปไตย  โดยที่
ฝากความหวังไวกับระบบโครงสรางดานเดียว มันอันตรายมัน
ตองทําควบคูกันไป ระหวางเชิงโครงสรางกับพลังของสังคม 

ฉะน้ันเราควรมีกระบวนการอะไรที่ทําใหผูบริโภคตื่นตัว ไมวาจะเปนผูบริโภคที่เปนสตรี บุรุษ เยาวชน 
ใหตื่นตัวขึ้นมารับรูเรื่องราว เหมือนกับคําวา รองทุกข 1 ครั้งดีกวาบนพันครั้ง 
 เชนเรื่องนํ้าดื่มที่ขาดมาตรฐาน ก็เปนปญหาที่นาจะติดตาม  นํ้าดื่มปลอดภัยสามารถเปน
ประเด็นใหผูบริโภคตื่นตัวขึ้นมาได ถาเรามีเครื่องมือที่มันสามารถทําไดงาย มีวันของผูบริโภคในการดู
ประเด็นน้ําดื่มที่ปลอดภัย ทําพรอมๆกันทั่วประเทศ มันจะเห็นคนที่ห้ิวนํ้าดื่มมาดูแลวเห็นของจริงวาปน
เปอนหรือไม มีตะกอนหรือไม เห็นความเสี่ยงตอสุขภาพ ความเสียหายยอนหลังที่เขาดื่มมาแลวเปนปๆ 
สารพิษที่สะสม เรื่องเหลานี้นาจุดประกายได ถาเราวางการรณรงคเดือนละ 1 วันเชน วันน้ีเร่ืองซิมมือถือ
เสื่อมทุกจุดทั่วประเทศมาชุมนุมกัน ณ จุดใดสักจุด อีกวันก็เร่ืองน้ําดอยคุณภาพ อาสาสมัครทํางาน 12 
วัน มันจะเห็นกระบวนการเขารวมของประชาชนในเรื่องพลัง บวกกับใหมีพลังวิชาการมาชวย ไมวาเรื่อง
สุขภาพ สุขภาวะ การจายแบบที่ไมเปนธรรม แลวมีกระบวนการหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองมาเดินตอ
ในประเด็นนั้นๆ 
 สวนเรื่องกลไกก็เปนเรื่องที่ตองทําตอไป เพราะถาลําพังมูลนิธิผูบริโภคเหนื่อย  ตองมีเครื่องมือ
มาชวย 
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อาจารยภาณุ พิทักษเผา : รานครัวเพื่อนสุขภาพ 
 
 เปนไปไดไหมถาเรามีสภาผูบริโภค แลวก็มีกิจกรรม
ที่ใหสมาชิกไดพบกันทุกเดือน ใหเขาไดมีโอกาสรองทุกข 
รองเรียนในเรื่องที่เขาประสบ แลวมีศูนยรองทุกขที่มีเบอร
โทรศัพทใหสามารถโทรปรึกษาระบายทุกขได โดยมีอาสา
สมัครไปลงทะเบียนไววายินดีทํางานโดยไมรับเงิน สัปดาห
ละกี่วัน เริ่มจากความเปนจริง พ่ึงตนเองโดยไมสําคัญวาจะ

ไดงบมาจากไหน อาจจะเปนบริจาคสมทบจากคนที่เห็นประโยชนและเห็นดวยวาเปนทําเพื่อเมืองที่เรา
อยู มีเวทีแบบวันนี้ตามกําลังที่เราทําได ปละ 3-4 ครั้ง เปนเวทีที่ออกแบบจากปญหาที่เราประสบ เรื่องที่
คนโทรมารองทุกข ก็เปนสถิติใหเราแยกไดวา มีคนที่กําลังเผชิญทุกอยู ในเรื่องตางๆอะไรบาง 
 เพ่ิงกลับมาจากอิตาลี งาน  Slow Food มี 150 ประเทศทั่วโลก มีประเด็น GMO วา ตอนนี้การ
เขาถึงเมล็ดพันธุที่มีบริษัทขามชาติเขาไปครอบครอง เอาเมล็ดพันธุพ้ืนบานไปจดทะเบียนสิทธิบัตร 
เรื่องน้ีกระทบกับเราโดยตรง ก็คุยกันวา ถาประเด็นเหลานี้ มีหนวยงานองคกรที่ทํา เปนที่ยืนสําหรับเรา
ทุกคนที่เกี่ยวของ เปนเรื่องสุขภาพที่ยั่งยืน อาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆโดยที่เราพึ่งตนเองกัน มีอาสาสมัคร
จากคนที่มีใจรวมกัน 
 
คุณรอซีดี เลิศอริยะพงษกุล : สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย 
 ขออนุญาตเคลียรความเขาใจ ฟงตั้งแตเชาจนถึงเวลานี้ ไมรูจะตอบโจทยสําหรับคนที่ตั้งโจทยรึ
ยัง ฟงดูมี 2 โจทยใหญๆ  แตเวลานําเสนอดูเหมือนจะสับสนกับโจทย เหมือนกับจะชั่งนํ้าหนักไปมา อัน
น้ีจะเคลียรความเขาใจตนเองเหมือนกันวา ที่น่ังฟงอยูน้ีเขาใจหรือเปลา 
 คําวาองคกรอิสระในเชิงนโยบายใหไดมาซึ่งตัวน้ี จะเคลื่อนกันยังไง จะเอากันยังไง จะเคลื่อน
แบบไหน  จะเคลื่อนโดยเปนสวนหนึ่งของ สนช. หรือถาแยกออกไปเลยจะมีวิธีการอยางไร กับอีก
ประเด็นที่วาประเด็นของพื้นที่คืออะไร  ทุกคนก็ยกประเด็นของพื้นที่ขึ้นมาแลวเราจะจัดการอยางไร ใคร
จะเปนเจาภาพประเด็นไหน ก็ยังไมมีความชัดเจนเหมือนกันวา แลวที่เราคุยกัน เราไดประเด็นรึยัง หรือ
เราคุยกันไปอยางนี้เรื่อยๆจนกวา 4 โมงครึ่ง หรือไวรอครั้งหนา  น่ีเปนการเคลียรความเขาใจตนเองดวย 
 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 
 มันมีความหลากหลาย  ใครจะเสนอประเด็นไหน สนใจอะไรก็เสนอมาเลย พอ 4 โมงสวนที่
อยากจะถามความชัดเจน คงเปนสวนของ อ.วิทยาวา พอฟงแลวจะมีขอเสนอแนะอะไรกับการเคลื่อน
ขบวนของพวกเราทางนี้ 
 
 
คุณเสาวนีย กุลสมบูรณ : ผูปฏิบัติงานจากกระทรวงสาธารณสุข  



รายงานการสัมมนา...เครือขายองคกรผูบริโภค ภาคใต                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549   

 

 36

 เห็นวาแตละเครือขายมีบทเรียน มีความสนใจที่ตางกัน แตละชุมชนมีวาระของตัวเองมีบทเรียน
มีความสนใจ เพราะชุมชนจะตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงภายใตสถานการณของเขา เพราะฉะนั้นการกําหนด
ประเด็นหนึ่งเดียวอาจจะลําบาก แตเสนอวาถาทํางานชิ้นนี้ สงเสริมใหชุมชนแตละที่กอรูปการดําเนินการ
ของตนเอง แตกลไกตรงกลางนาจะเปนหนวยทําหนาที่ในการจัดกลุม สังเคราะห เสริมศักยภาพ 
 อยางโครงการยุวมุสลิม มีประเด็นเคลื่อนในภาคใตบริบทความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา แลวก็
เปนงานของตัวเอง หรือบางทีก็กําลังสนใจเรื่องของอาหารสุขภาพ  การที่เสริมหรือสรางโอกาสใหแตละ
ทีมปฏิบัติการทามกลางวาระที่สนใจสําคัญมาก จะทําใหผูทํางานเกิดฉันทะ และเกิดการเรียนรู 
 
อาจารยเริงชัย ตันสกุล : กลุมรักบานเกิด ตอนนี้เปนมูลนิธิรักบานเกิด 
 ประเด็นสภาผูบริโภค มองวาหลังสถานีรถไฟหาดใหญ ที่เราเคยจัดทุกอาทิตยมันหายไปนาน
แลว  ตอนนี้อยากจะเปดยกเอาประเด็นผูบริโภคเรื่องใดเรื่องหน่ึงและเปนเรื่องของการปฏิรูปการเมือง
ดวย 
 อีกเรื่องคือ เรื่องที่พวกเราเปนจําเลยในศาลกันอยู ศาลยกฟองแลวยังถูกอุทธรณอีก ขณะที่ผู
อุทธรณมีเงินเดือน แตผูที่เปนจําเลยไมมีเงินเดือน ก็เดือดรอนตอนนี้จะหาทางชวยเหลือกันไดอยางไร
บาง วันนี้อย.ใหเงินบางไดม้ัย เคยไดยินวา อย.จะเขามาชวยในเรื่องของความสุขทั้งหลาย ทํายังไงที่ 
อย. และองคกรอ่ืนๆไมวาจะเปน สสส. สปสช. ส.อะไรก็แลวแต สามารถที่จะเห็นความเดือดรอนความ
สุขตรงนี้บางไดม้ัย เรามีสภาทนายอยูหนวยงานเดียวที่ชวยเหลือ และยังทําอยูทุกวัน ทําไปถึง 3 จังหวดั
ภาคใตดวย 
 อยากเสนอวา เวทีวันนี้เราไดประโยชนเยอะเลย ถาเปนไปได มีปละ 3-4 ครั้งไดม้ัย 6 เดือนหน
ก็ยังดีกวาไมมีซะเลย 
 
คุณสมจิต ฟุงทศธรรม : ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สงขลา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 เคยไดรับรองเรียนเรื่องไฟฟา นํ้าดื่ม ลาสุดคุณถาวรที่เจอจ้ิงจกในกลองนมเปรี้ยว แกเปนโจทก
อยูดีๆตอนนี้กลายเปนจําเลยแลว ฉะนั้นถาเราจะเปดสภาผูบริโภค เราตองนึกถึงคนที่มีอิทธิพลหรือ
บริษัทที่มันใหญๆ จะสงผลตอผูรองเรียนยังไงบาง 
คุณกาจ ดิษฐาอภิชัย : ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พัทลุง 
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 ประเด็นของหลังสถานีรถไฟหาดใหญ สามารถจะ
เคลื่อนได น่ันคือ เรากําลังสรางโรงเรียนการเมืองบนถนน 
แตประเด็นของสื่อบุคคลตัวเล็กๆที่มีอยูเปนรอยเปนพันแต
ละวันๆ ในชุมชนสรางขึ้นมาไดม้ัย งานศพ งานแตง ราน
นํ้า รานขนม ที่ไปยืนคอยขายน้ํายางขี้ยางมีเยอะแยะซะ
หมด เพราะฉะนั้นประเด็นเล็กๆ เรานาจะลอง ตอไปอาจ
จะกอรูปเปนประเด็นใหญขึ้นมาได 

 
 
คุณสารี อองสมหวัง : มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
 องคการอิสระผูบริโภคที่กําลังจะเกิดขึ้น มันไมไดใหญโตมโหฬาร หรือเกิดเปน สคบ.อีกชุดหนึ่ง
มันไมใช ตัวชี้วัดที่สําคัญอีกอันหน่ึงก็คือวา กลุมผูบริโภคตองมากขึ้น องคการอิสระผูบริโภคไมไดไปใช
อํานาจรัฐไปบอกวา ผูประกอบการคนนี้ดีคนนี้ไมดี แตรัฐจะนําอะไรมาฟงความเห็นกันหนอย เรามีฐานะ
มากขึ้นที่จะเสนอ แตก็ไมไดน่ังเทียนเสนอไปเลย มันตองไปรับฟงวา ผูบริโภคคิดเห็นอยางไร องคกรผู
บริโภคคิดอยางไร 
 
คุณรอซีดี เลิศอริยะพงษกุล : สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย 
 ถามวาจริงๆแลว ความเขมแข็งของผูบริโภคเกิดขึ้นไดอยางไร น่ีคือโจทยสําคัญ 
 เคยไปนั่งอยูที่สํานักงานคุมครองผูบริโภคที่ปนัง  วังหน่ึงมีคนเกือบ 10 ถือสินคาบางอยางที่รูสึก
วาโดนเอาเปรียบ มารองเรียน ก็มีฝายรับเรื่องราวรองทุกขตลอด รูสึกสงสัยวาทําไมคนเขาใสใจกับเร่ือง
เล็กนอยเหลานี้ ถาเปนเราๆไมสนใจหรอก เรื่องน้ีแค 10 บาท 20 บาท ปลอยไป ที่โนนบางครั้งแคถั่ว
แบงขายที่นํ้าหนักไมตรงกับที่เขียนไวที่หอ เขาก็มารองเรียนที่ศูนย ศูนยก็เรียกบริษัทที่เกี่ยวของมาเพ่ือ
ทําการชี้แจง สํานึกเหลานี้มันเกิดขึ้นมาไดอยางไร ทําไมบานเราไมเกิดสํานึกเหลานี้ 
 เราพยายามที่จะทําที่ยะลา เราคิดวาองคกรเราเขมแข็ง พรอมที่จะเดินหนาไดทุกอยาง แตคนไม
เคยสนใจเราหรอก เม่ือวิกฤติเกิดขึ้นกับเขานั่นแหละเขาถึงมาสนใจเรา 
 
คุณสมปฤดี คลาดนาน : เครือขายคุมครองผูบริโภค จ.ตรัง 
 ที่ผานมาจังหวัดตรังเรามาจากฐานของเครือขายผูบริโภค เรารณรงคเรื่องสิทธิผูบริโภคมาระดับ
หน่ึงแลว ทํางานทั้งรับเรื่องรองเรียน สิทธิตางๆ รณรงคทางสื่อสิ่งพิมพ สื่อปากตอปาก เวทีสภากาแฟ 
สวนหนึ่งเรามีอาสาสมัครอยูในพื้นที่ที่เปนมือเปนเทาใหกับแกนหลักๆ วันนี้เราก็อยากเห็นเหมือนกับคํา
วา สภาผูบริโภคมันไมใชออกมาพูดหรือบนกันอยางเดียว แตมันตองมีกรณีเปนรูปธรรมใหคนอ่ืน
สามารถเห็นวาเรื่องแบบน้ีเราทําไดจริง วันนี้จังหวัดตรังพรอม เพราะวาในพื้นที่เราเคลื่อนเปนเครือขาย 
อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 
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เชิญอาจารยวิทยาในฐานะที่ทําเรื่ององคความรู กลไก มองเชิงบวก ทํางานกับรัฐ วาประเด็น
เย็นๆจะเคลื่อนกันยังไง 

 
ดร.วิทยา กุลสมบูรณ : ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

มันก็คงไมงายเพราะถางายก็คงเกิดไปนานแลว แลวมันมีพลังตานที่เห็นเปนรูปธรรมอยู อยาง
เชน มีสมาคมของคุณชาติวิทยเขาไปยื่นเรื่องที่ สนช.วาขอใหตั้งอนุกรรมการชุดนึงเกี่ยวกับเรื่องคุม
ครองผูบริโภค แลวเขาจะขอเปนผูดําเนินการ หรือถาเกิดมีเช็คลิสตองคกรผูบริโภค แตละจังหวัดที่ไปดู
ชื่อก็ปรากฏวามีสมาคมแบบนี้เยอะเลย เกิดขึ้นแลวจดทะเบียนไมเหมือนกับพวกเรา คําถามที่จะมีตอไป
ก็คือวา ตอๆไปถามีแลวมันจะยังไง เชน ตอนนี้ถาพวกเรามีตัวตนแลวจะจัดทํารายชื่อผูสมัครเปนผูแทน
ภาคผูแทนจังหวัดไวลวงหนาเลยรึเปลา 

ที่สําคัญถาเราวิเคราะหดู สคบ. จุดยืนเคาก็คือ ราง พรบ.คุมครองแลวสอดเรื่ององคการอิสระผู
บริโภค ตรงนี้จะเปนทางเลือกที่เคาเสนอใหเลือก ในระดับบนวันที่ 20 จะไปพบทาง สนช. คําถามที่จะมี
คือประเด็นตอไปของพวกเราวาทิศทางยุทธศาสตรภาคใต ถามองเฉพาะเรื่องนี้พวกเรามีกลยุทธกลวิธี
อยางไรหลังจากไดฟงขอมูลหมดแลว 

ในแนวปฏิบัติของเราอยางนอยที่สุด เรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญตองทํากรอบทําบอรด จะทําตอโดยรวม
มือกับสหพันธมูลนิธิ จะทําโดยตรงจัดการความรูคนในพื้นที่ทั้งหมดดูวาเขาใจตรงกันม้ัย ตรงนี้คือโจทย
ที่คิดกันวาจะทําตออยางไร อยางที่พูดกันถึงสถานการณผูบริโภคมีปญหาตั้งแตเร่ืองระดับบุคคล รวมๆ
กันแลวก็เปนปญหาใหญ เชน เรื่องโทรศัพทมือถือ สุดทายแลวจะจัดลําดับความสําคัญปญหาอยางไร 
แตละหนวยงานจะจัดเวทีอยางไรที่ทําแลวมีพลัง อยางวันนี้ก็ดีที่มีสถาบันทางวิชาการเขามาดวย ถามี
เวทีอยางนี้ทุกเดือน หรือ 3 เดือน 6 เดือนมีเวทีใหญครั้งนึง เอาผูที่ดูแลระดับบนมาเลย ใหเลขาธิการ 
สคบ.ลงมาฟงเคาจะไดเปลี่ยนใจไมเอาองคการอิสระผูบริโภคไปอยูกับเคา แลวพยายามพูดใหเคาเห็น
ภาพทั้งหมด 
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ผศ.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ : ผูอํานวยการ สวรส.ภาคใต มอ. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ขออนุญาตสรุปวา กระบวนการที่จะเคลื่อนตอ ควรจะทําอะไรบาง 

1. เราพบวา ระบบการประสานงาน การเชื่อมรอยทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด ตองสรางกล
ไกที่จะเปนตัวเชื่อมประสานทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด กลไกดังกลาวอาจะออกมาใน
รูปของศูนยประสานงานหรือเครือขาย หรือจะพัฒนาเปนสภาผูบริโภคก็แลวแต ขณะนี้ศักย
ภาพที่จะสรางระบบหรือกลไกประสานงานตรงนี้ สงขลานาจะมีความพรอมมากกวาเพื่อน 
เน่ืองจากมีสถาบันวิชาการ ศูนยวิทย สสจ. ที่เชื่อมรอยกันพอสมควร เริ่มที่สงขลาแลวขยาย
ไประดับภาค 

กลไกประสานงานตรงนี้ตองทําหนาที่ Mapping ใหเห็นวา มันมีใครทําอะไรอยูบาง 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และวิชาการ สิ่งที่จะทําไดตรงนี้ก็จะตองมีการมาพูดคุยกันใหบอย เพ่ือให
เห็นวาตองทําอะไรบาง ดําเนินการยังไง ถามีผูประสานงาน ตองดูวาเครือขายแตละจังหวัด
จะเลนประเด็นอะไร แลวก็ดูวาใครที่จะลงไปสนับสนุนไดบาง 

2. การตั้งศูนย อาจจะอยูสวนกลางก็ได สสจ.ก็ได มหาวิทยาลัยก็ได แตตองมีขอมูลสมควร 
3. การสื่อสารสาธารณะ เชน วิทยุชุมชน สื่อตางๆ 
4. การจัดเวทีสาธารณะ เปดพื้นที่ใหคนเขามามีปฏิสัมพันธกับเรามากขึ้น แลวสวนกลางก็ตอง

ชวยสนับสนุนใหเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นได 
 
 
 
 
 
 

สรุปแนวทางการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคในภาคใต 
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อาจารยชโลม เกตุจินดา : ผูดําเนินการสัมมนา 
 นาจะพอสรุปไดแลววา วัตถุประสงคของการจัดเวทีครั้งน้ีมี 3 เรื่อง 

1. เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํายังไงใหพูดลงลึกเรื่องจิตสํานึกของคนทํางานได ปรับ
กระบวนทัศนหรืออะไรก็แลวแต 

2. เกิดการวิเคราะหสถานการณผูบริโภครวมกันในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ เปนเรื่องของ
การจัดการความรู แลวสามารถวางยุทธศาสตรในการเคลื่อนได 

3. ทํายังไงใหมีทิศทาง ยุทธศาสตร สอดคลองกับคนทํางานและประเด็นปญหาของพื้นที่ 
 
  

         จบการสัมมนา 
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ภาคผนวก...ตารางแสดงฐานงานเดิมของเครือขายองคกรผูบริโภคภาคใต 
 
 

พื้นท่ี กิจกรรม ป แหลงสนับสนุน 
โครงการ Consumer  Right  Protection  
Project 

2539 -  
2540 

รัฐบาลออสเตรเลียผานองคการ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ
ของออสเตรเลีย  ( AusAID ) 

สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหผู
บริโภคและกลุมองคกรผูบริโภคในการเฝาระวัง
และติดตามผลิตภัณฑดานสาธารณสุข   
ปที่  1 , ป 2 

2541  -  
2543 

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  (อย.)  กระทรวงสา
ธารณสุข 

โครงการพัฒนาเครือขายและสงเสริมการ
พิทักษสิทธิผูบริโภคจังหวัดสงขลา   

2544 - 
2546 

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  (อย.)  กระทรวงสา
ธารณสุข 

โครงการสรางสุขภาพอยางไรไมพ่ึงอาหารเสริม  
( รวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและเครือขายองค
กรผูบริโภค ) 

2545-
2546 

สํานักงานสนับสนุนการสราง 
เสริมสุขภาพ  (สสส. 

โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการ 
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
เชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา 

2547 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
(สวรส.) 
 

โครงการ
บริโภค 
เพื่อชีวิต  
สงขลา  
 

ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
จังหวัดสงขลา 

2548-
2549 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ (สปสช.)   

กิจกรรม"สํารวจน้ําดื่มบรรจุขวด "รวมกับมูลนิธิ
เพ่ือผูบริโภคและเครือขายองคกรผูบริโภค
จังหวัดตาง ๆ ในการสํารวจสถานการณปญหา
นํ้าดื่มบรรจุขวดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

2541 
 
 

 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งกลุมองคกรผู
บริโภค 

2543-
2544    

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)   

 2545-
2546 

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)   

โครงการสรางสุขภาพอยางไรไมพ่ึงอาหารเสริม  
( รวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและเครือขาองคกร 
ผูบริโภค ) 

2545-
2546 

สํานักงานสนับสนุนการสราง 
เสริมสุขภาพ  (สสส. 

โครงการ
บริโภคสราง
สรรค สุ
ราษฎรธานี
  
 

ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

2548-
2549 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ (สปสช.)   
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พื้นท่ี กิจกรรม ป แหลงสนับสนุน 
เริ่มตน พ.ศ.2542 โดยการประสานงานของมูลนิธิ
เพ่ือผูบริโภค ประสานงานมายังเครือขายประชา
คมจังหวัดสตูล เพ่ือใหดําเนินกิจกรรมการคุม
ครองผูบริโภคในจังหวัดสตูล    

2542 
 

 
 

ป พ.ศ.2543 เกิดเปนเครือขายคุมครองผูบริโภค
จังหวัดสตูล  

2543  

 2545-
2546 

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา(อย.) 

โครงการสรางสุขภาพอยางไรไมพ่ึงอาหารเสริม  
( รวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและเครือขาองคกร 
ผูบริโภค ) 

2545-
2546 

 

เครือขาย
คุมครองผู
บริโภค
จังหวัดสตูล 

ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
จังหวัดสตูล 

2548-
2549 

 

   

โครงการสรางสุขภาพอยางไรไมพ่ึงอาหารเสริม  
( รวมกับมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคและเครือขาองคกร 
ผูบริโภค ) 

2545-
2546 

 
ชมรม 
พิทักษสิทธิ
ผูบริโภค
ประชาคม
ทับเท่ียง 
จังหวัดตรัง ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

จังหวัดตรัง 
2548-
2549 

 

หมายเหตุ...ประสานและสนับสนุนกระบวนการอยางตอเน่ืองโดย มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 
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ภาคผนวก...รายชื่อผูเขารวมสัมมนาเครือขายองคกรผูบริโภคภาคใต 

 
 

1. โครงการบริโภคสรางสรรจังหวัดสุราษฎรธานี 
นางสาวสรินนา   เพชรรัตน 
103/20  การเคหะแหงชาติ   ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี   84000 

2. ชมรมพิทักษสิทธิผูบริโภคประชาคมทับเที่ยง จังหวัดตรัง 
นางสาวสมปฤดี   คลาดนาน         
63  หมู 8  ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง  92000 

3. ชมรมพิทักษสิทธิผูบริโภคประชาคมทับเที่ยง จังหวัดตรัง 
นายชัยพร   จันทรหอม 
42  ม.4  ต.นาโยงใต  อ.เมือง  จ.ตรัง   92170   

4. เครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดสตูล 
นางกัลยทรรศน   ติ้งหวัง 
อาคารหองสมุทรประชาชนอําเภอละงู  ต.กําแพง 
อ.ละงู   จ.สตูล  91110 

5. เครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัดสตูล 
นางวราภรณ   ละเหมาะ 
อาคารหองสมุทรประชาชนอําเภอละงู  ต.กําแพง  อ.ละงู   จ.สตูล  91110 

6. โครงการศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพัทลุง 
นายสําเริง   สุดสวาท  
เลขที่ 29 ม.4  ต.ทามิหรํา   อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000 

7. โครงการศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดพัทลุง 
176 นายกาจ   ดิษฐาอภิชัย 
ม.9  ต.ทะเลนอย   
อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  93150 

8. โครงการศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา 
นางสมจิต   ฟุงทศธรรม 
131/1 ถ.ไทรงาม ต.บอยาง  
อ.เมือง จ.สงขลา  90000  
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9. โครงการศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปตตานี  
นางกัลยา    เอ่ียวสกุล 
 2 หมู 9 บานโคกมวง  ต.แมลาน  
อ.แมลาน   จ.ปตตานี  94180 

10 โครงการศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดปตตานี  
นายนิรพงศ   สุขเมือง 
57  หมู 2 ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง  จ.ปตตานี   94000 

11 เครือขายแรงงานนอกระบบ  ภาคใต 
นางสาวพันธ วรรณบริบูรณ 
เลขที่5 หมูบานไทยสมุทร  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

12. สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย  
นายรอซีดี เลิศอริยะพงษกุล 
63/1 ถ.สิโรรส 6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   

13. สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย  
นายอิลฟาน  ตอแลมา 
63/1 ถ.สิโรรส 6 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000   

14 กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
นายอับดลอาซีด   หนิมุสา   
ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มอ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

15 กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
นายกําราบ  พานทอง  
71/3 หมู 3 ต.คอหงส  อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
90112 

16 กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
นายรุงเรือง จารุมโนกุล  
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร  มอ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110 

17 กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
นางรัชนีกูล  ชนะวรรณโณ 
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน ต.พะตง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา   90230 

18 นายสิทธิศักดิ์      ตันมงคล  
2/11 หมูบานชวนชื่นนครินทร ต.นํ้านอย อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 90110 
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19 กลุมผูบริโภคเขมแข็งสงขลา 
นางชโลม             เกตุจินดา 
เลขที่ 2 หมูบานไทยสมุทร ต.หาดใหญ 
อ.หาดใหญ   จ.สงขลา90110 

20 ชมรมสงเสริมสิทธิผูบริโภคจังหวัดสงขลา 
นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน  
125 ซ. 5 รัตนอุทิศ  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

21 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา 
นางสาวจุฑา  สังขชาติ 
132/2 ซ.10  ถ.ราษฎรอุทิศ  อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90110 

22 กลุมไทรงาม 
นางวันดี   อําพันทอง 
144/41 ถ.ริมทางรถไฟนอก   ต.บอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา     

23 นายรูสมิง  มะเซ็ง 
104/1 ม.7 ต.มองอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 

24 นางวันญาติ   มะ    
51/2  ม.3  ต.ปะลุรู  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 

25 นางสาวอัญชิษฐา   พรหมอินทร 
132/2  ซ.10  ถ.ราษฎรอุทิศ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  

26 กลุมมานีมานะ 
นายโตมร   อภิวันธนากร 
123/10  ม.1  ต.คอหงส  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

27 กลุมมานีมานะ 
นางสาวรัตนสุดา  ถาวรรัตน 
123/10  ม.1  ต.คอหงส  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

28 ผศ.พงคเทพ   สุธีรวุฒิ 
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

29 รศ.ดร.เริงชัย   ตันสกุล 
คณะวิทยาศาตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

30 อ.ภาณุ   พิทักษเผา 
รานครัวเพ่ือสุขภาพ 

49 ถ.จุติอนุสรณ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
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31 นายธรรมรัตน  ทนคง 
สํานักงานจังหวัดสงขลา 
ศาลากลางจังหวัดสงขลา  อ.เมือง  จ.สงขลา 

32 นางสายใจ   ปริยะวาที   
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา 
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ภาพประกอบ 
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